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สารบัญ (ต่อ) เล่ม ๒ 
       หน้า 

มาตรา ๑๒๘ มีการแก้ไข 
ผลการตรวจสอบองค์ประชุม มาตรา ๑๒๘         ๔๖ 
ผลการลงมติ มาตรา ๑๒๘            ๔๗ 
มาตรา ๑๔๘ มีการแก้ไข 
ผลการตรวจสอบองค์ประชุม มาตรา ๑๔๘         ๔๙ 
ผลการลงมติ มาตรา ๑๔๘           ๕๐ 
มาตรา ๑๔๙ มีการแก้ไข 
 ผู้อภิปราย 
 - นายนิยม เวชกามา              ๕๑ ๖๐ 
  - นายณัฐวุฒิ บัวประทุม           ๕๔ 
  - นายคารม พลพรกลาง             ๕๖ ๖๒ 

- นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย          ๕๗ 
- นายณรงค์ รัตนานุกูล           ๕๘ 
- พลต ารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์         ๖๓ 

ผลการตรวจสอบองค์ประชุม มาตรา ๑๔๙         ๖๖ 
ผลการลงมติ มาตรา ๑๔๙            ๖๗ 
 ผู้อภิปราย 

- พลต ารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์         ๖๘ 
มาตรา ๑๖๑ มีการแก้ไข 
ผลการตรวจสอบองค์ประชุม มาตรา ๑๖๑         ๖๙ 
ผลการลงมติ มาตรา ๑๖๑           ๗๐ 
มาตรา ๑๖๘ มีการแก้ไข 
ผลการตรวจสอบองค์ประชุม มาตรา ๑๖๘         ๗๒ 
ผลการลงมติ มาตรา ๑๖๘           ๗๓ 
มาตรา ๑๗๐ มีการแก้ไข 
ผลการตรวจสอบองค์ประชุม มาตรา ๑๗๐         ๗๔ 
ผลการลงมติ มาตรา ๑๗๐           ๗๕ 



๒ 
       หน้า 

 ผู้อภิปราย 
- นายเสรี สุวรรณภานนท์            ๗๖ ๘๐ 
- นางสาวนริศรา แดงไผ่         ๗๗  
- นายสมชาย ฝ่ังชลจิตร         ๗๘ 
- นายเกียรติ สิทธีอมร          ๗๙ 
- นายวันชัย สอนศิริ             ๘๑ ๘๕ 
- นายคารม พลพรกลาง          ๘๒ 
- นายนิยม เวชกามา          ๘๒

 - นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน         ๘๔ 
- พลต ารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์        ๘๖ 

มาตรา ๑๗๖ มีการแก้ไข 
 ผู้อภิปราย 

- นายมานพ คีรีภูวดล          ๘๘ 
- นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์         ๘๙ 
- นางสาวนริศรา แดงไผ่            ๙๑ ๙๖ 
- นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ       ๙๐ ๙๑ ๙๓ 
- นายนิคม บุญวิเศษ          ๙๔ 
- นายประสงค์ บูรณ์พงศ์         ๙๕ 

ผลการตรวจสอบองค์ประชุม มาตรา ๑๗๖        ๙๗ 
ผลการลงมติ มาตรา ๑๗๖          ๙๙ 
มาตรา ๑๘๒ มีการแก้ไข 
ผลการตรวจสอบองค์ประชุม มาตรา ๑๘๒        ๙๙ 
ผลการลงมติ มาตรา ๑๘๒        ๑๐๐ 
วาระที่ ๓           ๑๐๑ 
 ผู้อภิปราย 
 - นายมานพ คีรีภูวดล         ๑๐๒ 
 



๓ 
                            หน้า 
ผลการตรวจสอบองค์ประชุม การพิจารณาวาระที่ ๓      ๑๐๒ 
ผลการลงมติ การพิจารณาวาระที่ ๓         ๑๐๓ 
 ผู้อภิปราย 

- นายพิสิฐ ล้ีอาธรรม          ๑๐๔ 
- นางสาวสกุณา สาระนันท์        ๑๐๔ 

 - นายพีระเพชร ศิริกุล         ๑๐๔ 
ข้อสังเกต           
ผลการตรวจสอบองค์ประชุม ข้อสังเกต        ๑๐๕ 
ผลการลงมติ ข้อสังเกต          ๑๐๖ 
 
 
 
 



๔๖ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      บุศกร ๑๗/๒ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญ
เลขาธิการต่อครับ  
  นายนัฑ ผาสุข (รองเลขาธิการรัฐสภา ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขาธิการรัฐสภา)  :   
มาตรา ๑๒๘ มีการแก้ไข 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  มาตรา ๑๒๘  
มีการแก้ไขนะครับ ไม่มีผู้สงวนความเห็น ไม่มีผู้สงวนค าแปรญัตติ สมาชิกอภิปรายได้ 
ในประเด็นท่ีกรรมาธิการมีการแก้ไข มีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ  
   (ไม่มีสมาชิกอภิปราย) 
    ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ไม่มีนะครับ 
ถ้าไม่มี ผมก็ต้องขอถามมติท่ีประชุมในมาตรา ๑๒๘ ขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนครับ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา มีสัญญาณ 
ให้สมาชิกท่ีมาประชุมทราบก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ)  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญ 
ท่านสมาชิกแสดงตนนะครับ ในขั้นการตรวจสอบองค์ประชุมครับ  
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  มีท่านใด  
ยังไม่แสดงตนไหมครับ ขอทราบองค์ประชุมครับ จ านวนผู้เข้าประชุม ๔๖๖ ท่าน ครบ 
องค์ประชุมนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๔๗ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      บุศกร ๑๗/๓ 
 
   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ต่อไปผมขอ
ถามมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ กดปุ่ม เห็นด้วย 
สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ท่านใด
ประสงค์งดออกเสียง กดปุ่ม งดออกเสียง เชิญท่านสมาชิกลงคะแนนได้ครับ  
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  มีท่านใด  
ยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ ผลการลงมติในมาตรา ๑๒๘  
จ านวนผู้ลงมติ ๔๖๖ ท่าน เห็นด้วย ๔๖๐ ท่าน ไม่เห็นด้วย ๑ ท่าน งดออกเสียงไม่มี  
ไม่ลงคะแนนเสียง ๕ ท่าน เป็นอันว่าท่ีประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขมาตรา ๑๒๘ นะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๔๘ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      บุศกร ๑๗/๔ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญ
เป็นอันว่าท่ีประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขมาตรา ๑๒๘ นะครับ เชิญเลขาธิการต่อครับ 
  นายนัฑ ผาสุข (รองเลขาธิการรัฐสภา ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขาธิการรัฐสภา)  :  
มาตรา ๑๒๙ และมาตรา ๑๓๐ ไม่มีการแก้ไข ลักษณะ ๒ บทก าหนดโทษเกี่ยวกับ 
การอนุญาตส าหรับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ไม่มีการแก้ไข มาตรา ๑๓๑  
ถึงมาตรา ๑๓๗ ไม่มีการแก้ไข ลักษณะ ๓ บทก าหนดโทษเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและ 
วัตถุออกฤทธิ์ปลอมผิดมาตรฐาน หรือเสื่อมคุณภาพ ไม่มีการแก้ไข มาตรา ๑๓๘  
ถึงมาตรา ๑๔๐ ไม่มีการแก้ไข ลักษณะ ๔ บทก าหนดโทษเกี่ยวกับการผลิตน าเข้า ส่งออก 
จ าหน่าย มีไว้ในครอบครองหรือน าผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ ไม่มีการแก้ไข 
มาตรา ๑๔๑ ถึงมาตรา ๑๔๗ ไม่มีการแก้ไข มาตรา ๑๔๘ มีการแก้ไข 
 
                 - ๑๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ภัชภิชา ๑๘/๑ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :   
มาตรา ๑๔๘ มีการแก้ไขในวรรคสองนะครับ ไม่มีผู้สงวนความเห็น ไม่มีผู้สงวนค าแปรญัตติ 
สมาชิกอภิปรายได้ในประเด็นท่ีกรรมาธิการมีการแก้ไข มีท่านใดประสงค์จะอภิปราย 
ไหมครับ  
  (ไม่มีสมาชิกอภิปราย) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ไม่มีนะครับ 
ถ้าไม่มี ผมก็ต้องขอถามมตินะครับ ขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา มีสัญญาณให้
สมาชิกที่มาประชุมทราบก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุม) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เป็นขั้นตอน
การตรวจสอบองค์ประชุมครับก่อนท่ีจะลงมติในมาตรา ๑๔๘ เชิญท่านสมาชิกกดปุ่ม 
แสดงตนนะครับ  
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  มีท่านใด  
ยังไม่ได้แสดงตนอีกไหมครับ ผมขอทราบผลจ านวนผู้เข้าประชุมนะครับ จ านวนผู้เข้าประชุม 
๔๖๖ ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๕๐ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ภัชภิชา ๑๘/๒ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ต่อไปผมขอ
ถามมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ กดปุ่ม เห็นด้วย 
สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการ กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ท่านใดประสงค์ 
งดออกเสียง กดปุ่ม งดออกเสียง เชิญท่านสมาชิกลงคะแนนได้ครับ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา มีสัญญาณให้
สมาชิกที่มาประชุมทราบก่อนลงมติ) 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ลงคะแนน
กันครบถ้วนแล้วนะครับ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลนะครับ ผลการลงมติ จ านวนผู้ลงมติ 
๔๖๔ ท่าน เห็นด้วย ๔๕๓ ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน ไม่ลงคะแนนเสียง  
๑๐ ท่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๕๑ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ภัชภิชา ๑๘/๓ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เป็นอันว่า 
ท่ีประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขมาตรา ๑๔๘ วรรคสอง เชิญเลขาธิการต่อครับ 
  นายนัฑ ผาสุข (รองเลขาธิการรัฐสภา ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขาธิการรัฐสภา)  :  
มาตรา ๑๔๙ มีการแก้ไข  
  ศาสตราจารย์พิ เศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :   
มาตรา ๑๔๙ มีการแก้ไขในวรรคหนึ่งและเพิ่มข้อความในวรรคสอง ไม่มีผู้สงวนความเห็น 
ไม่มีผู้สงวนค าแปรญัตติ สมาชิกอภิปรายได้ในประเด็นท่ีกรรมาธิการมีการแก้ไข ท่านนิยม  
เวชกามา เชิญครับ และท่านณัฐวุฒิ บัวประทุม ต่อนะครับ 
  นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สกลนคร)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ กระผม นิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
สกลนคร เขต ๒ พรรคเพื่อไทย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ท่านประธานครับ ความจริงผมก็ 
ไม่อยากท าให้สภาเสียเวลา แต่ว่าพระราชบัญญัติกฎหมายยาเสพติดฉบับนี้เป็นกฎหมาย  
ท่ีส าคัญท่ีสุดในความรู้สึกของผม เพราะว่ามันเรื่องของบ้านของเมืองท้ังหมดที่มันเป็นปัญหา
อยู่เดี๋ยวนี้ เพราะฉะนั้นความจริงผมจะพูดตั้งแต่ในมาตรา ๑๔๘ แต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องกัน  
ผมเลยเอาพูดครั้งเดียว เนื่องจากมาตรา ๑๔๙ ท่ีคณะกรรมาธิการตัดและเพิ่ม ท้ังตัด ให้โทษ 
ท้ังตัดเพ่ิมในวรรคของเมื่อศาลเห็นสมควร หรืออะไรตัดออก ------------------------------------- 
 
                 - ๑๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          ศิริลักษณ์ ๑๙/๑ 
 
แล้วก็มาเพิ่มในวรรคสุดท้าย ผมดูแล้วมันเป็นเรื่องของการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการ
ยุติธรรม ลักษณะของการตัดและการเพิ่ม แบบนี้ต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการจับกุม 
 ท่านประธานคงรู้ ท่านเป็นนายต ารวจใหญ่ ผมจึงต้องขออนุญาตอภิปรายในสภาอย่างนี้ว่า 
ในมาตรา ๑๔๙ ขอทวนถึงเนื้อสาระหน่อยเพราะมันเป็นเรื่องส าคัญท่านประธาน เดี๋ยวผู้ฟัง
จะไม่เข้าใจ มาตรา ๑๔๙ ในความเดิมและเพิ่มเติมว่า ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระท าความผิดผู้ใด 
ได้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามกระท าความผิดเกี่ยวกับ  
ยาเสพติดให้โทษ เหมือนเดิม แล้วก็ท่านตัด ให้โทษ ออก ต่อพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงาน
ฝ่ายปกครอง หรือต ารวจซึ่งเป็นผู้จับกุม ท่านเพิ่มเข้ามานะตรงนี้ นี่ล่ะคือกระบวนการเริ่มต้น
กระบวนการยุติธรรม หรือพนักงานสอบสวนในคดีนั้น ท่านเพิ่มในคดีนั้น เข้ามา ท่านมาตัด
ค าว่า เมื่อศาลเห็นสมควรหรือ ออกนะ แล้วท่านมาเพิ่มตอนหลัง เมื่อพนักงานอัยการระบุ  
ในค าฟ้องหรือยื่นค าฟ้องต่อศาล อันนี้เพิ่มนิดหนึ่งตรงระบุในค าฟ้อง แล้วมันส าคัญด้วย 
 แล้วท่านมาเพิ่มหมดเลยในวรรคสุดท้าย ในกรณีผู้กระท าความผิดได้เคยให้ข้อมูลท่ีส าคัญ
และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ ง ในการปราบปรามกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนักงานอัยการไม่ระบุในค าฟ้องหรือยื่นค าฟ้องต่อศาล ผู้กระท าความผิด
นั้นอาจยื่นค าร้องต่อศาลตามมาตรานี้ได้ นี่ล่ะคือผมจึงต้องอภิปรายในลักษณะนี้ อยากฟัง
ความเห็นของคณะกรรมาธิการ ผมไม่ได้คัดค้านนะ แต่ว่าเนื่องจากในมาตรานี้มันเป็นเรื่อง
ของการใช้ดุลยพินิจตั้งแต่กระบวนการจับกุมขึ้นมา ถ้าหากผู้ท าการจับกุมมีวิธีคิดหรืออยู่ใน
กระบวนการ เป็นบุคคลดีพูดง่าย ๆ ไม่อยากใส่ร้ายใคร ไม่อยากใส่กระบวนการผู้เสียหาย  
ผมเห็นด้วยนะเรื่องยาเสพติดเสียหายมาก ผมอยากให้มันหมดไปจากประเทศไทยด้วยซ้ าไป 
โดยเฉพาะยาบ้า บ้านผมรับไม่ได้จริง ๆ แต่ท่ีผมต้องถามเพราะว่าเมื่อมันเป็นขั้นตอนการใช้
ดุลยพินิจ ผมเกรงว่าการใช้ดุลยพินิจนั้นจะไม่อยู่ในความยุติธรรม ความเป็นธรรม ผมจึงว่า 
ถ้าท่านตัดศาลออกแล้วเราก็ยังเป็นความหวังอยู่นะ ถ้าต ารวจอัยการมันผ่านขึ้นมาโดย  
ไม่ชอบเท่าไร ถ้ามาสะดุดท่ีศาลก็ยังเป็นความหวังของพี่น้องประชาชน ผมเห็นจากข่าว  
๒ วันท่ีผ่านมา ในกระบวนการคุ้มครองพยานซึ่งผมก าลังเป็นกรรมาธิการอยู่ ผมเห็นแล้วก็
เศร้าใจอยู่นะท่านประธาน เอาผ้าคลุมหัวผู้ต้องหาตาย ผมก็เห็นด้วยนะ แต่ว่าจากการกลับ
ค าของพยานผู้เป็นพ่อ จากจะเป็นจะตายวันนี้ไม่เอาเรื่อง แสดงว่ากระบวนการยุติธรรม 



๕๓ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          ศิริลักษณ์ ๑๙/๒ 
 
ขั้นต้นมันบิดเบี้ยวแล้วครับ ผมถึงกราบเรียนว่าในนี้ผมอยากจะฟังความเห็นของ  
คณะกรรมาธิการ ท่านประธานว่าการท่ีท่านตัดศาลว่า เมื่อศาลเห็นสมควรหรือออก 
กระบวนการยุติธรรมในเบื้องต้นแล้วมาสะดุดท่ีศาล ไม่มี มันเป็นไปหมดแล้วในเบื้องต้น 
ดังนั้นในวรรคสุดท้ายของท่านก็บอกเลย ผมเกรงว่าจะเป็นของการหาเงินหาทอง 
ท่านประธาน เรื่องความจริงต้องพูดนะ เพราะว่าถ้าเกิดอ้าง มันเป็นการอ้างได้ครับ ผมอยู่  
ในพื้นท่ีผมเห็น เขาบอกพวกนี้มันให้การเป็นประโยชน์ หรือว่ามันซูเอ๋ียกับผู้จับกุมแล้วไม่ต้อง 
มีความผิด ค าว่า ไม่มีความผิด มันรับเงินไปแล้ว ท่ีเห็นเป็นข่าวออกมาเป็น ๕ ล้านบาท  
๑๐ ล้านบาท ผมเสียใจนะในกระบวนการนี้  ผมเกรงว่าพี่น้องประชาชนไม่ ได้ รับ 
ความเป็นธรรมเท่านั้นเอง ผมไม่ได้มีเจตนาอื่น เพราะฉะนั้นเลยถามท่านประธานไปถึง
กรรมาธิการว่าท่านใส่อันนี้เข้ามาแล้ว ข้อความเพิ่มก็ดี ข้อความตัดก็ดี ผมยัง ไม่ได้ด ู
มาตราอื่นนะ ผมดูแล้วก็เห็นแบบนี้ ผมเกรงว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้ประโยชน์เท่านั้นเองครับ  
ท่ีท่านต้องมายืนอภิปราย ความจริงก็ขออนุญาตเวลาสภาแห่งนี้ครับ ขอบคุณท่านประธานครับ 
ท่านกรรมาธิการครับ 
 
                  - ๒๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       รัตนา ๒๐/๑ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ต่อไปมีอีก 
๒ ท่านนะครับ ท่านณัฐวุฒิ บัวประทุม แล้วตามด้วยท่านคารม พลพรกลาง เชิญท่านณัฐวุฒิ
ก่อนครับ 
  นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณครับ ท่านประธานท่ีเคารพ 
ผม ณัฐวุฒิ บัวประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะ
สมาชิกรัฐสภาครับ ผมขออนุญาตใช้สิทธิในฐานะสมาชิกนะครับ ท่ีจะขอให้ความเห็นต่อการ
แก้ไขมาตรา ๑๔๙ ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานแบบนี้เป็นเบื้องต้นครับว่าแต่เดิมนั้น
ข้อความในมาตรา ๑๔๙ นั้น เป็นข้อความท่ีไม่สมบูรณ์ในตัวครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้
อ านาจศาลเห็นสมควร ท่านประธานเป็นอาจารย์ทางกฎหมายท่านทราบดีว่าในคดีอาญาของ
ประเทศไทยนั้น เราใช้ระบบวิธีพิจารณาคดีท่ีเรียกว่าระบบกล่าวหา มิใช่การใช้ระบบไต่สวน 
เพราะฉะนั้นการท่ีศาลจะพิจารณาเป็นประการใดนั้นต้องเป็นกรณีท่ีมีคู่ความยื่นค าร้องหรือ
ค าเสนอขึ้นมาว่าประเด็นท่ีจะให้พิจารณานั้นเป็นแบบใด ประการใด หรือเป็นข้อพิสูจน์ท่ีให้
เห็นว่าศาลควรจะพิจารณาไปในทิศทางใด แม้กระท่ังการลงโทษต่อตัวผู้ถูกกล่าวหาหรือ
ผู้กระท าความผิด นั่นเป็นหลักการเบื้องต้นอยู่แล้วครับ แต่สิ่งท่ีเป็นข้อจ ากัดในมาตรา ๑๔๙ 
วรรคแรก แล้วจ าเป็นต้องแตกออกมาเป็นมาตรา ๑๔๙ วรรคสองนั้น ก็คือกรณีท่ีเห็นว่าหาก
พนักงานอัยการท่ีเป็นหนึ่งในคู่ความในคดีนั้นมิได้ยื่นค าร้องลงรายละเอียดเหตุจ าเป็นท่ี
จะต้องมีการลงโทษผู้กระท าความผิด ไม่ได้หมายถึงเขาไม่ได้กระท าความผิดนะครับ แต่
ผู้กระท าความผิดนั้นให้ข้อมูลท่ีส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการปราบปรามยาเสพติดนั้น ศาล
จะใช้เงื่อนไขใดในการลงโทษ นั่นเป็นความในมาตรา ๑๔๙ วรรคหนึ่งครับ วรรคสองก็คือว่า
กรณีหากมีเหตุตกหล่นว่าพนักงานอัยการนั้นมิได้ยื่นค าร้องต่อศาลนั้น ใครล่ะครับท่ีจะเป็นผู้
มีอ านาจในการยื่นค าร้องต่อศาลได้ ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการระบุล ฃ
รายละเอียดไว้ นี่คือความตามมาตรา ๑๔๙ ท้ัง ๒ วรรคครับ แต่อย่างไรก็ตามครับท่าน
ประธานครับ พอผมมาทบทวนการยกร่างมาตรา ๑๔๙ ท่ีผ่านชั้นกรรมาธิการไปเมื่อ ๖ เดือน
ท่ีแล้ว ผมเองมีความกังวลใจในความตอนท้ายของมาตรา ๑๔๙ วรรคสองอยู่นิดหน่อยครับ 
และอยากให้กรรมาธิการได้ชี้แจงเพื่อท าความเข้าใจท่ีชัดเจน ในมาตรา ๑๔๙ วรรคสอง
ตอนท้ายนั้ นบอกว่ า  ผู้ ก ระท าความผิดนั้ นอาจยื่ นค าร้ อ งต่ อศาลตามมาตรานี้ 



๕๕ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       รัตนา ๒๐/๒ 
 
ได้แน่นอนครับนี่คือหลักประกันความยุติธรรมเบื้องต้นท่ีส าคัญท่ีสุด แต่สิ่งท่ีผมอยากเห็นหรือ
อยากทราบก็คือว่าในชั้นกรรมาธิการมีการพิจารณา หรือลงรายละเอียดพูดคุยกันหรือไม่ครับ
ว่าในกรณีผู้กระท าความผิดท่ีมีทนายความนั้น เราจะท าให้ทนายความได้ทราบถึงสิทธินี้ และ
เขาใช้สิทธินี้แบบใด ประการใด หรือหลาย ๆ คดีท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดท่ีผู้กระท าความผิด
อาจไม่ได้มีทนายความ ใครจะเป็นคนแจ้งสิทธินี้ต่อผู้กระท าความผิดนั้น ผมยกตัวอย่าง
เปรียบเทียบในกรณีการเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเป็นค่าเสียหายในทางแพ่งท่ีเกี่ยวเนื่องกับ 
ทางคดีอาญา เช่น ใน ป. วิ. อาญา มาตรา ๔๔/๑ หรือในกรณีอื่นใดก็แล้วแต่ ศาลท่านเอง
หรือพนักงานอัยการก็จะมีการแจ้งสิทธิไปยังคู่ความต่าง ๆ ก่อนว่า ท่านมีสิทธิท่ีจะฟ้อง  
ท่ีจะยื่นค าร้องต่าง ๆ หากท่านไม่มีทนาย สามารถจัดหาทนายความได้ ฉะนั้นเพื่อประโยชน์
อันส าคัญอย่างยิ่งในการน าไปสู่การปราบปรามผู้กระท าความผิดตัวใหญ่ในคดียาเสพติด  
ผมขอค าตอบบันทึกไว้ในสภาแห่งนี้อีกสักครั้งหนึ่งครับว่าตกลงแล้วกรณีท่ีมีการยื่นค าร้อง  
ต่อศาลนั้น คู่ความหรือผู้กระท าความผิดนั้นจะทราบถึงสิทธิได้อย่างไร แล้วใครจะเป็น
ผู้ด าเนินการเพื่อท าให้เขาเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปราบปราม
กระบวนการยาเสพติดในเจตนารมณ์ของมาตรา ๑๔๙ นี้ครับ ขอบคุณท่านประธานครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณครับ 
ท่านณัฐวุฒิ ต่อไปเชิญท่านคารม พลพรกลาง 
  
                        - ๒๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                  สุทธิกานต์ ๒๑/๑ 
 
  นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  
กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผม นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะสมาชิกรัฐสภา มาตรา ๑๔๙ กรรมาธิการมีการ
แก้ไข ตัดค าว่า เมื่อศาลเห็นสมควร ออก ขออนุญาตสอบถามเพื่อความแน่ใจว่าในวรรคหนึ่ง 
ท่านตัดค าว่า เมื่อศาลเห็นสมควร ออก ท่านใช้ค าว่า เมื่อพนักงานอัยการระบุในค าฟ้อง  
หรือยื่นค าร้องต่อศาล ศาลจะลงโทษ ผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษท่ีกฎหมายก าหนด ไว้ส าหรับ
ความผิดนั้นก็ได้ จะเรียนสอบถามอย่างนี้ครับท่านประธาน มาตรานี้ต้องยอมรับว่าการเขียน
กฎหมายลักษณะนี้เพื่อให้คนท่ีเขาช่วยเหลือในการปราบปรามการกระท าความผิดให้ข้อมูล
กับทางราชการ ท่านตัดค าว่า เมื่อศาลเห็นสมควร ผมเห็นด้วย แต่ผมสงสัยท าไมท่านไม่ ใช้ 
ค าว่า ให้พนักงานอัยการระบุในค าฟ้องหรือค าร้องท่ียื่นต่อศาล เมื่อเชื่อมโยงกับต้นของ 
มาตรา ๑๔๙ ว่าถ้าศาลเห็นสมควร ตามเดิมนี้ศาลเห็นสมควรโดยศาลเห็นเอง แก้ไขใหม่นี้ 
ศาลเห็นเมื่อพนักงานอัยการเขียนในค าฟ้อง คดียาเสพติดเป็นคดีความผิดต่อสาธารณะ  
คนเขียนฟ้องคืออัยการแน่นอน สมมุติว่ามีข้อเท็จจริงว่ามีคนให้ข้อมูล ถ้าอัยการไม่เขียน
ข้อเท็จจริงนี้ใส่ในค าฟ้องได้ไหม หรือเขาจะได้ประโยชน์อย่างไรในเมื่อวรรคสองท่านเขียนว่า 
กรณีท่ีผู้กระท าความผิดได้เคยให้ข้อมูลที่ส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อันนี้คือกรณีท่ีเคย 
ให้แล้ว แต่กรณีท่ีไม่เคยเลยอยู่ในวรรคหนึ่งและอัยการไม่เขียน แล้วไม่ได้เขียนบังคับให้ใส่ไว้ 
แต่เขียนเป็นว่า เมื่อพนักงานอัยการ เมื่อ ก็หมายความว่า ดุลยพินิจ เรามองในเจตนาดี  
แต่ข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติการต่อรองเกิดขึ้นได้ทุกกรณี เพราะฉะนั้นจึงสอบถาม
กรรมาธิการว่าการเขียนกันลักษณะอย่างนี้ท่านมองในมุมท่ีผมสอบถามไว้อย่างไร แล้วก็ 
ขอความชัดเจน เพราะว่ามาตรานี้มองในแง่เป็นประโยชน์ท่ีมีคนมาช่วยให้ข้อมูลในการให้คนท่ี
กระท าความผิดยาเสพติด ซึ่งส าคัญและต้องท า แต่ว่าพนักงานอัยการเป็นคนเขียนค าฟ้อง  
 ถ้าไม่ใส่แล้วประโยชน์เขาจะได้จากตรงไหน ถ้าเป็นกรณีท่ีเขามาให้ข้อมูลครั้งแรก 
 ขอบคุณครับท่านประธาน 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญ
กรรมาธิการชี้แจงนะครับ มีสมาชิกประสงค์จะอภิปรายใช่ไหมครับ มีท่านใด 
 



๕๗ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                  สุทธิกานต์ ๒๑/๒ 
 
  นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ตรัง)  :  ท่านประธาน
ท่ีเคารพครับ ผม สาทิตย์  วงศ์หนองเคย สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจั งหวัดตรั ง  
พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับ ผมจะสอบถามกรรมาธิการเรื่องการเพิ่ม
ข้อความในวรรคสองขึ้นมาว่าท่านมีเจตนาอย่างไรนะครับ เพราะผมแปลกใจว่าการเพิ่ม 
วรรคนี้ขึ้นมาท่านบอกว่ากรณีผู้กระท าความผิดได้เคยให้ข้อมูลท่ีส าคัญมาก่อนนี้ ถ้าเกิด
พนักงานอัยการไม่ได้ยื่นค าร้องต่อศาล พูดง่าย ๆ คือเพื่อท่ีจะให้ผู้นั้นได้รับโทษน้อยกว่า 
อัตราท่ีกฎหมายก าหนดนี้ ค าถามผมก็คือว่าคนท่ีกระท าความผิดในวรรคนี้อาจจะเป็นคนท่ี
เคยให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์มาก่อน แต่เมื่อเคยให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์มาก่อน แต่เขายัง
กระท าความผิด เช่น เป็นผู้ค้ายาหรือผู้เสพยาเสียเองนี้ ไฉนจึงไปให้เขาสามารถจะยื่นค าร้อง
ให้ศาลได้ลงโทษในอัตราน้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนด ท้ัง ๆ ท่ีเป็นผู้กระท าความผิดซึ่งสมควร
ท่ีจะมีส านึกว่าไม่ควรท่ีกระท าความผิดนั้น แต่ในลักษณะเช่นนี้เหมือนกับว่าเคยให้ข้อมูล  
เป็นประโยชน์มาแล้วมากระท าความผิดทีหลังก็ยังจะยกความผิดให้มีโทษน้อยลงเสียอีก 
เจตนาเราคืออะไร แล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็จะท าให้คนท่ีกระท าความผิดนี้แสดงว่ าไม่ได้คิด 
เกรงกลัวหรือมีส านึกว่าสิ่งนี้ไม่ควรท า แต่เราก็ยังไปยกความผิดของเขาด้วยการให้ลงโทษ
น้อยลงเสียอีก ผมถามเจตนารมณ์ท่ีเพ่ิมวรรคนี้ขึ้นมาครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญ
กรรมาธิการชี้แจงท้ัง ๔ ท่านนะครับ 
 
                                                                   - ๒๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                นภา ๒๒/๑ 
 
  นายณรงค์ รัตนานุกูล (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนท่านประธานรัฐสภา 
ผม นายณรงค์ รัตนานุกูล สมาชิกรัฐสภา ในฐานะกรรมาธิการ ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก 
ท่ีเห็นความส าคัญของมาตรา ๑๔๙ นี้ เพราะจริง ๆ ต้องเรียนว่าเป็นมาตราท่ีส าคัญจริง ๆ 
และเป็นมาตราท่ีจะช่วยให้การปราบปรามยาเสพติดของเรานั้นมีผล เพราะเราต้องการท่ีจะ
ให้ผู้ท่ีกระท าผิดน้อยหรือรับจ้างการกระท าความผิดให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าท่ีเพื่อน ามาลงโทษ
กับบุคคลท่ีกระท าความผิดมาก หรือในกรณีท่ีเป็นตัวการรายใหญ่รายส าคัญ ต้องกราบเรียน
ว่ามาตรานี้จริง ๆ แล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ เราเคยบัญญัติมาแล้วในมาตรา ๑๐๐/๒ ของ
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ปี ๒๕๒๒ แต่ก็ปรากฏว่าในการใช้มาตรา ๑๐๐/๒ นั้น 
มีการใช้โดยแปลเจตนาหรือใช้ประโยชน์กับมาตรานี้ในทางท่ีผิดเป็นอย่างมาก พอในชั้นท่ีเรา
ปรับปรุงประมวลกฎหมายยาเสพติด คือน ากฎหมายยาเสพติดท้ังหมดมารวบรวม แล้วก็
ปรับปรุงเข้าด้วยกันแล้ว เราจึงเห็นว่ามาตรานี้เราควรท่ีจะให้ได้ประโยชน์มากท่ีสุดเพราะฉะนั้น 
ในการท่ีจะท าให้ได้ประโยชน์มากท่ีสุดนี้คิดว่าเราจะท าอย่างไร เพราะว่าจริง ๆ แล้วการท่ีจะ
ให้ประโยชน์หรือให้ข้อมูลนั้น ผู้ท่ีกระท าผิดรายย่อยหรือผู้ท่ีถูกรับจ้างจะต้องรู้ข้อมูลอยู่แล้ว
ว่าผู้กระท าความผิดรายใหญ่เป็นใคร สามารถท่ีจะให้ข้อมูลนี้ตั้งแต่เริ่มต้นได้ แต่ก็อาจจะ
ไม่ได้ประสบโอกาสหรือว่าติดขัดข้อมูลต่าง ๆ เพราะฉะนั้นในการด าเนินการเราก็เลย
พยายามท่ีล าดับขั้นตอนตามกระบวนการยุติธรรม คือตั้งแต่เจ้าพนักงานผู้จับกุม พนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการมาจนถึงขั้นศาล แต่ในชั้นร่างตอนแรกพอเราให้พนักงานจับกุม 
แล้วเราก็ให้กรณีตรงนี้ไปถึงชั้นศาลเลย คือหมายถึงอยากจะให้ประโยชน์ให้เต็มท่ี เหมือน
มาตรา ๑๐๐/๒ คือว่าถ้าความปรากฏต่อศาลก็ให้ศาลพิจารณาได้เลย มันก็จะเป็นปัญหา
เหมือนกับมาตรา ๑๐๐/๒ เดิม เพราะว่าในการพิจารณาประมวลกฎหมายยาเสพติดตรงนี้
เรามท่านผู้พิพากษาท่ีพิจารณาคดียาเสพติด ท่านอัยการแล้วก็เจ้าพนักงานต ารวจ พนักงาน 
ผู้จับกุมมาร่วมกันพิจารณา ซึ่งก็เห็นถึงความส าคัญตรงนี้ ศาลท่านเองท่านก็บอกว่าพอไปถึง
ชั้นศาลอยู่ ๆ ก็มีทนายมาย่ืนขอใช้ประโยชน์ตามมาตรา ถ้าเป็นของเดิมก็คือมาตรา ๑๐๐/๒ 
ข้อมูลท่านเองก็จะไม่ทราบ เพราะฉะนั้นในชั้นนี้เราก็เลยขอปรับแก้ว่าให้ผ่านขั้นตอน  
ตั้งแต่พนักงานจับกุม พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการมาถึงศาล แต่อย่างไรก็ตาม 
ศาลท่านก็ทวงติงว่า แต่อย่างไรก็ตามจะตัดอ านาจศาลไม่ได้ เราจึงมาเติมในวรรคท้ายว่า  



๕๙ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                นภา ๒๒/๒ 
 
ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ตาม ผู้ ท่ีเป็นผู้ ต้องหารายย่อยพวกนี้มีข้อมูล แต่ด้วย 
ความผิดพลาดอย่างไรก็ตามพนักงานอัยการไม่ได้ยื่น ก็ให้ศาลพิจารณาได้ ซึ่งตรงนี้ผู้ท่ีจะให้
ข้อเท็จจริงตรงนี้ท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีท่านณัฐวุฒิ ขออนุญาตเอ่ยนามว่าใครจะเป็นผู้บอก ตรงนี้  
จริง ๆ แล้วมันต้องบอกทุกขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม แต่ท่ีส าคัญที่สุดคือศาล ศาลท่าน
ต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลว่า ตรงนี้ถ้ามีข้อมูลท่ีจะช่วยในการปราบปรามยาเสพติด สามารถที่จะเอา
รายใหญ่ รายส าคัญนั้นมาลงโทษให้ได้ เราไม่ต้องการคนขนรายเล็กรายน้อย ถึงจะขนเป็น
๑๐๐ ล้านเม็ด พวกนี้รับจ้างเท่านั้น ไม่ใช่ตัวผู้ผลิตหรือนายทุน เราต้องการข้อมูลพวกนี้ 
เอามาเพื่อจะแก้ไขปัญหายาเสพติด ก าจัดต้นตอจริง ๆ เราจึงพยายามล าดับขั้นตอน แล้วก็
เพ่ือปิดช่องว่างท้ังหมดให้เขาสามารถที่จะให้ข้อมูลได้ เราจึงมาเติมวรรคท้าย ขอบคุณครับ 
 
                 - ๒๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)             ชมนภัส ๒๓/๑ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านนิยม 
ยังติดใจประเด็นใด เชิญครับ  
  นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สกลนคร)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ กระผม นิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร 
จังหวัดสกลนคร เขต ๒ พรรคเพ่ือไทย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ท่านประธานครับ เท่าท่ีผมฟัง
ทางกรรมาธิการท่านชี้แจงผมก็เข้าใจได้นะท่านประธานว่าเป็นเจตนาของท่านต้องการให้
กระบวนการมันเดินไปได้แล้วก็ได้รับความเป็นธรรม แต่ผมพยายามอ่านดู ครั้งแรกผมก็เพิ่ง
มาเปิดดู คิดว่ามันจะมีมาตราอื่นรองรับในมาตรา ๑๔๙ แต่ปรากฏว่ามันเป็นมาตราสุดท้าย 
ไม่มีมาตรามารองรับ ผมเองก็เป็นห่วงเป็นใย เห็นด้วย แต่ว่าท่านกรรมาธิการต้องเข้าใจนะ  
ถ้าท่านตัดทางศาลออกและท่านมาเพิ่มวรรคสุดท้าย ถ้าในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่  
ชั้นพนักงานสอบสวนมาถึงศาล มันเป็นกระบวนการ ผู้ด าเนินการท้ังหมดเป็นพระอริยบุคคล 
เป็นพระอรหันต์พูดง่าย ๆ ถูกต้อง ได้ประโยชน์ แต่ถ้าเรายิ่งเปิดให้สายกระบวนการยุติธรรม
ตั้งแต่ต้นน้ าไป แล้วให้มีโอกาสวินิจฉัย ใช้ความคิดว่าอันนั้น อันโน้น อันนี้ถูก แต่ถ้าตราบใด
คนยังเป็นคนมีกิเลสตัณหาอยู่ ท่านกรรมาธิการ ท่านประธานครับ ผมจึงยังไม่เชื่อว่า
กระบวนการนี้จะถูกต้องท้ังหมด เพราะฉะนั้นแค่ในวรรคหนึ่งผมว่ามันสมบูรณ์ ท่านไม่ต้อง
ตัดออก แล้วไม่ต้องมาเพิ่ม ท่ีผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ผมจินตนาการคิดเอาเองนะท่านประธาน  
ผมอยู่ในวงการท าข่าวอาชญากรรมมา ๒๐ ปี อยู่มติชนครับ ผมอยู่ไอทีวี (ITV) ตั้งแต่ตั้ง 
จนลาออกมาเป็นผู้แทน ผมเห็นหมดในกระบวนการ ไม่ใช่คิดเอาเองนะครับ ไม่ใช่คิดเอา  
แล้วมาพูด ผมอยู่มติชน ๒๐ ปี อยู่จังหวัดสกลนคร ผมเห็นหมดในกระบวนการจับกุมว่า 
อะไรมันเกิดอะไรขึ้น ผมเป็นนักข่าวมติชน เป็นนักข่าวไอทีวี ( ITV) ตั้งแต่ตั้งสถานีมา 
จนลาออกมาเป็นผู้แทน ผมจึงไม่มั่นใจว่ากระบวนการท่ีท่านเขียนมันจะเกิดประโยชน์  
แก่ประชาชนอย่างท่ีท่านคิด ยิ่งท่านใส่วรรคสุดท้ายมานี่มันเป็นการเปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจ
อย่างมหาศาลเลยครับ พอใช้ดุลยพินิจ พี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนถ้ามันไม่ท าจริงนะ  
ถ้าท าจริงผมอยากให้มันติดคุก ๗ ชั่วโคตร แต่ถ้ามันไม่ท าจริงมันเป็นความเดือดร้อนครับ 
การตบทรัพย์ การเรียกทรัพย์ มันเป็นเรื่องท่ีท าได้ครับ เพราะฉะนั้นผมยังเห็นว่าในวรรคแรก
ของมาตรา ๑๔๙ มันก็สมบูรณ์ ให้ศาลเขาคิด หรือถ้ากระบวนการจ าเลย ผู้ต้องหาจะถูกมาสู้ 



๖๑ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)             ชมนภัส ๒๓/๒ 
 
ในศาลก็สู้ไป ถ้าท่านมาเขียนวรรคสุดท้ายนี่ได้เลยครับ ผมไม่ได้ว่าพนักงานต ารวจไม่ดี  
แต่ว่ามันมีคนเลวอยู่เยอะ คนจะเดือดร้อนคือประชาชน ผมเห็นแค่เรียกเงิน เอากัญชาไปต้ม
ใส่ก๋วยเตี๋ยว ท ามาหากิน ขอ ๒๐,๐๐๐ บาทถ้าอย่างนั้นมันถูกจับ ผมก็เจ็บปวดแล้ว  
เห็นจริง ๆ รู้ว่ามันเป็นจริง ๆ อันนี้คือปัญหาว่าถ้าท่านแค่วรรคแรกนี่มันสมบูรณ์แล้วนะ  
ท่านไม่ต้องไปตัดหรอก ไม่ต้องมาเพิ่ม เพิ่มกันแบบนี้ล่ะครับมีปัญหา ครั้งแรกผมดูผมนึกว่า 
มีกฎหมายมาตราอื่นมารองรับในมาตรา ๑๔๙ ของท่าน เพราะมันมีแค่ ๙ มาตราเอง  
แต่มาเปิดดูแล้วมันไม่มีครับ อ่านสุดแล้วมันสุดเลย พอไปลักษณะ ๕ ก าหนดโทษเกี่ยวกับสาร
ระเหย มันมีแต่ในลักษณะ ๔ อันนี้เราเป็นห่วงเป็นใย แต่ไม่เป็นอะไร แต่ผมไม่เห็นด้วยท่าน
มาเพิ่มในวรรคสุดท้าย ท่านแก้วรรคแรกผมคิดว่ามันสมบูรณ์แล้ว ขอสงวนความเห็น 
ขอบคุณมากครับท่านประธาน 
 
                 - ๒๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          นงลักษณ์ ๒๔/๑ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ต่อไป 
ท่านคารมใช่ไหมครับ ยังติดใจอยู่ เชิญถามเพิ่มเติมได้ครับ 
  นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ท่านประธานท่ีเคารพ ผม นายคารม พลพรกลาง ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ผมขออนุญาต 
ท่านประธานนิดหน่อย ไม่อยากรบกวนเวลาสมาชิกมาก แต่เนื่องจากว่าท่านเขียนกฎหมาย
และให้ตีความได้ วรรคแรกท่านบอกว่าถ้าศาลเห็นว่าผู้กระท าความผิด ผู้ใดได้ให้ข้อมูล 
ท่ีส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แล้วก็ว่าไปนี้นะครับ แล้วก็ท่านมาใช้ค าว่า เมื่อพนักงาน
อัยการ ระบุในค าฟ้องและยื่นค าร้องต่อศาลแล้วก็ได้ประโยชน์เพื่อในการลงโทษน้อย  
ผมถามว่าท่านใช้ค าว่า ได้ให้ข้อมูล แล้วท่านมาเขียนวรรคสอง วรรคสองกรณีคนท่ีให้ข้อมูล
เคยกระท าความผิด ผู้กระท าความผิดแล้วเคยให้เคยให้ข้อมูลมาก่อนหน้านั้น ผมถาม  
ท่านกรรมาธิการผ่านท่านประธานไปว่า วรรคแรกท่านใช้ค าว่า ได้ให้ข้อมูล กรณีท่ีเขาเป็น  
คนท าผิดครั้งแรก เขาเพิ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกั น
ปราบปรามยาเสพติดในคดีนั้น และอัยการไม่เขียนในค าฟ้อง ในเรื่องท่ีเขาให้ประโยชน์ไว้ แล้วเขาก็
ไม่เคยให้ข้อมูลเพราะว่าเขาเพิ่งกระท าความผิดนี้ ถามกรรมาธิการว่าประโยชน์ตรงนี้เขาจะ
เข้าไปช่องทางไหน เพราะข้อความมันตีความได้อย่างนั้น ในฐานะนักกฎหมายท่ีพอจะมี
ความรู้แล้วก็เคยว่าความมาบ้าง ๓๐ ปีนะครับ ก็อยากจะถามว่าท่านลองอธิบายให้ผม 
เข้าใจหน่อย กฎหมายอันนี้เป็นประโยชน์แน่นอน แล้วก็ที่กรรมาธิการท่านหนึ่งพูดว่ามาแก้ไข 
มาตรา ๑๐๐/๒ ผมก็เข้าใจครับ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้มาตรานี้เป็นประโยชน์ท่ีเข้ามาโดยท่ี 
ไม่ผ่านอัยการ ผมเข้าใจครับ แต่ถ้าท่านเขียนอย่างนี้ กลายเป็นว่าคนท่ีเขาให้ประโยชน์ 
เขาเพิ่งมาครั้งแรก และอัยการเกิดเผลอเรอลืมไปไม่ใส่เข้ามา ไม่แก้ฟ้องด้วย ฟ้องครั้งแรก  
และไม่แก้ฟ้องใส่ให้เขาด้วย จนสุดทางจนศาลไปตัดสิน และเขาจะเข้าอย่างไร กรุณาตอบ
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  กรรมาธิการ
ชี้แจงท่ีท่านนิยมกับท่านคารมสงสัยนะครับ 
 
 



๖๓ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          นงลักษณ์ ๒๔/๒ 
 
   พลต ารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ (ประธานคณะกรรมาธิการ)  :  กราบเรียนท่าน
ประธานรัฐสภาครับ ผม พลต ารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ในฐานะประธาคณะกรรมาธิการต้องเรียน
อย่างนี้ครับว่าความจริงแล้วมาตรานี้ในกฎหมายเดิมก็มีนะครับ ไม่ใช่ไม่มี แต่ว่าในกฎหมายเดิม 
เมื่อปฏิบัติหรือบังคับใช้ไปแล้วก็มีปัญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งความจริงแล้ว จริง ๆ เราต้องการ
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพื่อจะไปด าเนินการกับผู้ท่ีกระท าความผิดท่ีร้ายแรงกว่า อันนี้เป็นแค่
ปลาซิว ปลาสร้อย พูดง่าย ๆ นะครับ เป็นแค่ผู้กระท าความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ หลักการ  
คือตรงนั้น แต่ปัญหาเกิดขึ้นในทางปฏิบัติที่ผ่านมาก็คือว่าเวลาน าข้อมูลเข้าไปสู่ศาล กฎหมาย 
ได้ไม่บัญญัติไว้เป็นล าดับแบบอย่างนี้นะครับ มันก็จะมีกระบวนการ ก็คือว่าตัวผู้ต้องหาเอง
ไม่ได้ เคยให้ข้อมูลอะไรเลย ตั้ งแต่ต้นไม่ เคย เสร็จแล้วก็ไปปรากฏในชั้นศาล ก็คือ 
มีกระบวนการ แล้วก็มาอ้างกันว่าได้เคยให้แล้วตั้งแต่ตอนจับ ตอนสอบ แล้วก็ไปถึง 
ให้ข้อมูลไปยื่นค าร้องกับศาล ศาลเองท่านก็ไม่มีเหตุเป็นอย่างอื่น เมื่อมีค าร้องเข้ามาท่าน 
ก็ต้องพิจารณาตามค าร้องนั้น แล้วก็ไปพิจารณา ซึ่งจริง ๆ แล้วมันไม่มีเลยแต่ต้น แต่เป็นการ
สมคบกัน จะเป็นใครบ้างก็แล้วแต่นะครับ อันนี้ผมว่าท่านอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอาจจะ
พอทราบ ของการใช้วิธีการเพื่อให้ได้ประโยชน์จากกฎหมาย ทีนี้พอมาถึงในมาตรานี้  
ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานนิดหนึ่งเพื่ออธิบายให้เกิดความชัดเจนก็คือว่าในวรรคแรก
หรือท้ังหมดนี้ ต่อประเด็นว่าเกี่ยวกับศาล แล้วก็เมื่อตัดค าว่า เมื่อศาลเห็นสมควร ออกไปแล้ว
กระบวนการเหล่านี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาล ก็เป็นห่วงว่าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจับกุมหรือสอบสวนซึ่งมีเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. มีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง 
ต ารวจท่ีเกี่ยวข้องในการท่ีจะจับกุมหรือว่าสอบสวนเรื่องนี้ เพราะเกรงว่าจะใช้ดุลยพินิจ 
ไปในทางท่ีเสียหายหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ ก็ต้องเรียนว่า
ท้ังหมดในมาตรานี้ เป็นเรื่องดุลยพินิจของศาล เป็นเรื่องของศาลท้ังหมดนะครับ  
แต่บทบัญญัตินี้ได้มาบัญญัติให้เกิดความชัดเจนก็คือว่าผู้ท่ีจะให้ข้อมูลนั้นต้องให้มาตั้งแต่  
ในชั้นจับกุม แล้วก็ชั้นสอบสวน ไม่ใช่อยู่ดี ๆ มาโผล่ทีหลัง ต้องให้มาก่อนนะครับ ท่านดู 
ในวรรคสอง วรรคสองก็คือโยงไปท่ีวรรคหนึ่ง นั่นก็หมายความว่าคนท่ีจะมาให้ข้อมูล 
ในภายหลังในกรณีอัยการไม่ระบุไว้ในค าฟ้องนะครับ ---------------------------------------------   
                  - ๒๕/๑ 



๖๔ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                          จิตตานันท์ ๒๕/๑ 
 
ความจริงศาลก็สามารถท่ีจะหยิบขึ้นมาเองก็ได้ โดยมีค าร้องเข้าไปนะครับ แต่อันนี้ก็บัญญัติ
ด้วยว่าให้เป็นกรณีของผู้ต้องหาเป็นคนร้อง แต่กรณีท่ีจะร้องเข้าไปอย่างนี้ต้องผ่านวรรคหนึ่ง 
มาก่อนนะครับ นั่นหมายความว่าเขาได้ ให้ข้อมูลกับผู้จับแล้ว ให้ข้อมูลกับผู้สอบแล้ว 
แต่อัยการไม่ได้ระบุในค าฟ้อง อย่างนี้ก็เปิดโอกาสให้ตัวผู้ท่ีกระท าความผิดสามารถท่ีจะไปยื่น
ค าร้องกับศาลได้ ตรงนี้จะเห็นนะครับว่ามันเป็นกระบวนการท่ีต้องการท าให้ผู้ท่ีกระท า
ความผิดได้คิดว่าเมื่อตัวเองกระท าความผิดแล้ว จริง ๆ แล้วมันมีคนท่ีกระท าความผิดท่ีร้ายแรงกว่า 
อย่างท่ีกล่าวเมื่อสักครู่นี้ เช่น มีผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย ผู้อะไรก็แล้วแต่นะครับ ควรท่ีจะให้ข้อมูล
เพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการไปสู่การปราบปรามผู้กระท าความผิดในยาเสพติดท่ีมีโทษร้ายแรง 
เพราะฉะนั้นเขาควรจะตัดสินใจตั้งแต่ตอนท่ีเขาถูกจับ หรือว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีจับอาจจะบอกกับ
เขาว่าถ้าเกิดให้ข้อมูลแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ตามหลักกฎหมายฉบับนี้  
แต่ว่าท้ังหมดท้ังหลายท้ังปวงไม่ใช่หมายความว่าเขาจะได้ลดหรือได้มีโทษน้อยลงเลยทันที 
ไม่ใช่ เพราะว่ามันเป็นดุลพินิจของศาล อยู่ ท่ีศาลนั้นท่านจะมีความเมตตาหรือว่าศาลท่าน 
จะพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอย่างไร คงไม่คอมมิช (Commit)  
คงไม่ไปบอกว่ารับรองว่าอย่างนั้นอย่างนี้ คงไม่ใช่ หลังจากที่ได้บอกเรียบร้อยแล้ว เขาบอกว่า
โอเค (OK) เขาให้ความร่วมมือ ก็มีการบันทึกไว้ตั้งแต่บันทึกในชั้นจับกุมนะครับ พอมาถึง 
ในชั้นสอบสวนเกิดรู้ว่าจับกุมไม่ได้พูด มาพูดในชั้นสอบสวน ในชั้นสอบสวนมีพนักงาน
สอบสวนได้สอบสวนแล้ว ก็บอกว่านี่จะเป็นประโยชน์อย่างนี้อย่างนั้น เสร็จแล้วเขาก็บอกว่า
โอเค (OK) อย่างนี้เขาให้ประโยชน์ให้ความร่วมมือ ก็ถูกบันทึกไว้เป็นบันทึกค าให้การผู้ต้องหาอีก  
ก็จะเห็นว่ามันจะมีบันทึกแม้แต่ว่าไม่ได้บันทึกในชั้นจับกุมครั้งแรก ก็มาบันทึกในชั้นพนักงาน
สอบสวน แต่ถ้ามี ๒ ชั้นเลยอันนั้นก็แล้วแต่ แต่ท้ังหมดเหล่านี้มันก็อยู่ในส านวนการสอบสวน
ท่ีส่งถึงมือพนักงานอัยการ ในกฎหมายเดิมนั้นไม่ได้ระบุครับว่าท่ีอัยการนั้นต้องระบุไว้ 
ในค าฟ้องนะครับ มันก็เกิดประเด็นว่าบางทีมันก็ไม่มีปรากฏอยู่ท่ีไปสู่ศาล เพราะฉะนั้น  
ก็เลยก าหนดไว้ในกฎหมายนี้เลย ในวรรคแรกว่า เมื่อสอบสวนเสร็จส่งส านวนให้อัยการแล้ว 
อัยการให้รายงานระบุในค าฟ้องนะครับ ค าฟ้องก็จะระบุในเรื่องเหล่านี้ ไว้และน าไปถึงศาล  
พอคดีความไปสู่ศาลเสร็จปุ๊บศาลก็จะได้ใช้ดุลพินิจว่ามันเป็นประโยชน์จริงไหม อะไร อย่างไร
และควรจะลดโทษไหม อันนั้นก็คือตามวรรคแรก เสร็จแล้วมันก็มีหลุดนะครับ กรรมาธิการ  



๖๕ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                          จิตตานันท์ ๒๕/๒ 
 
ก็เห็นว่ามันอาจจะมีหลุด กรรมาธิการหลายท่านก็อภิปรายว่ามันอาจจะหลุดได้ก็คือว่า 
เกิดอัยการไม่ไประบุไว้ในค าฟ้อง เรื่องก็ไม่ถึงศาลเพราะไม่ได้ระบุในค าฟ้อง ศาลก็ไม่เห็น 
พอศาลไม่เห็นปุ๊บท าอย่างไรครับ เขาก็เสียโอกาสเพราะเขาบอกไว้แล้วตั้งแต่ในชั้นจับ  
 ในชั้นสอบ แต่อัยการไม่ได้ระบุไว้ในค าฟ้องอาจจะหลุดไปด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ เขาก็เลย  
เปิดโอกาสว่าผู้ต้องหาเองนั้นสามารถท่ีจะท าไมครับ ไปยื่นค าร้องกับศาล จากเรื่องท่ีตัวเอง
เคยบอกไว้ ๑ ๒ ๓ แต่สิ่งท่ีเขาไปพูดกับศาลมันหมายถึงว่ามันมีหลักฐานไปแล้วตั้งแต่ตอนจับ 
ตอนสอบ ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยครับ มาถึงก็มายืนพูดเลยว่าผมเคยบอกไว้แล้วครับ เคยบอก 
ไว้แล้วครับ เหมือนอดีตท่ีผ่านมา ก็ท าให้เกิดปัญหาในเรื่องการท่ีไม่สุจริตขึ้นอะไรท านองนั้น  
ก็น าเรียนต่อท่านประธาน แล้วก็ท่านสมาชิกครับว่าสิ่งท่ีปรากฏไว้ในวรรคหนึ่งนี้มีความ
ชัดเจนอยู่ในตัวแล้ว ส่วนวรรคสองนั้นเป็นการปิดช่องว่าง ส่วนเรื่องการจะบอกให้เขารู้
หรือไม่รู้อย่างไร อันนี้ต้องเรียนนะครับว่าไม่ใช่สิทธิ มันไม่ใช่สิทธิ แต่มันเป็นเรื่องของการท่ี
คนกระท าความผิดนั้นกลับใจ หรือว่านึกคิดว่าควรจะให้ความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของสังคม 
ในการปราบปรามผู้กระท าความผิดท่ีมีโทษร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ก็ขออนุญาตอธิบาย
เพ่ิมเติมเพื่อความชัดเจนครับท่านประธาน ขอบคุณมากครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เนื่องจาก
มาตรา ๑๔๙ กรรมาธิการมีการแก้ไข ผมคงต้องถามมตินะครับ และได้มีการซักถามแล้วก็
อภิปรายกันได้พอท่ีท่านสมาชิกจะลงมติได้ตามท่ีเห็นชอบนะครับ ขอตรวจสอบองค์ประชุม
ก่อนนะครับ  
  (ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา มีสัญญาณ 
ให้สมาชิกท่ีมาประชุมทราบก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ)   
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านสมาชิกครับ 
เป็นขั้นตอนการตรวจสอบองค์ประชุมนะครับ ก่อนท่ีจะลงมติในมาตรา ๑๔๙ ซึ่งมี 
ท่านสมาชิกหลายท่านได้ซักถามกรรมาธิการและกรรมาธิการได้ตอบแล้วนะครับ ในชั้นนี้
ก่อนท่ีจะถามมติ ขอให้ท่านสมาชิกแสดงตนก่อนนะครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน) 
                                         -  ๒๖/๑ 



๖๖ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                               สาริศา ๒๖/๑ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา) :  เป็นขั้นตอน
การตรวจสอบองค์ประชุมนะครับ มีท่านใดยังไม่แสดงตนไหมครับ ผมขอทราบองค์ประชุม
ครับ จ านวนผู้เข้าประชุม ๔๓๘ ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๖๗ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                               สาริศา ๒๖/๒ 
 
   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา) :  ต่อไปผมขอ
ถามมติในมาตรา ๑๔๙ นะครับ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการนะครับ 
กดปุ่ม เห็นด้วย สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการ คือเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม 
โปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ท่านใดประสงค์งดออกเสียง กดปุ่ม งดออกเสียงนะครับ  
เชิญท่านลงคะแนนได้เลยครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา) :  มีสมาชิก
ท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ ผลการลงมตินะครับ 
จ านวนผู้ลงมติ ๔๖๗ มีมติเห็นด้วย ๔๕๒ ไม่เห็นด้วย ๘ งดออกเสียง ๔ ไม่ลงคะแนนเสียง ๓ 
นะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๖๘ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                               สาริศา ๒๖/๓ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เป็นอันว่า 
ท่ีประชุมเห็นชอบด้วยตามท่ีกรรมาธิการแก้ไขนะครับ เชิญท่านเลขาธิการต่อครับ 
  นายนัฑ ผาสุข (รองเลขาธิการรัฐสภา ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขาธิการรัฐสภา)  :  
ลักษณะ ๕ บทก าหนดโทษเกี่ยวกับสารระเหย ไม่มีการแก้ไข มาตรา ๑๕๐ ถึงมาตรา ๑๕๓ 
ไม่มีการแก้ไข  
   ลักษณะ ๖ บทก าหนดโทษเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนต ารับ ไม่มีการแก้ไข 
มาตรา ๑๕๔ ถึงมาตรา ๑๕๗ ไม่มีการแก้ไข  
   ลักษณะ ๗ บทก าหนดโทษเกี่ยวกับการเสพยาเสพติด และการมีไว้ 
ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพ ไม่มีการแก้ไข มาตรา ๑๕๘ ถึงมาตรา ๑๖๐ ไม่ม ี
การแก้ไข มาตรา ๑๖๑ มีการแก้ไข 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ครับ  
มาตรา ๑๖๑ มีการแก้ไข โดยกรรมาธิการเพิ่มเติมความในวรรคสามและวรรคสี่ ขึ้นกระดาน
ให้เห็นนะครับ เดี๋ยว ๆ ท่านประธานกรรมาธิการมีอะไรครับ เชิญครับ มีการเปลี่ยนแปลง
หรือครับ 
  พลต ารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ (ประธานคณะกรรมาธิการ)  :  ครับ  
ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานครับ ผม พลต ารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ครับ  
ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการนะครับ บังเอิญมาตรานี้มีการแก้ไขอยู่แล้วนะครับ ก็เลยใช้
โอกาสตรงนี้ไปด้วยเลยนะครับ แต่ว่าเป็นการแก้ไขในภายหลังนะครับ ก็คือในวรรคแรก  
ท่านประธานครับสมาชิกครับ ในวรรคแรก ข้อความสุดท้ายท่ีบอกว่า เหตุอันควรปราณีอ่ืนใด 
ผิดนิดหนึ่งครับ เป็น ปรานี ใช้ น ครับ ไม่ใช่ ณ เพราะว่าถ้อยค ามันคนละความหมายกันเลยครับ 
เพราะถ้าปราณี ณ มันหมายถึงลมหายใจครับ แต่ว่าถ้าปรานีตรงนี้หมายถึงเอ็นดูด้วย  
ความเมตตาสงสารครับ เฉพาะฉะนั้นก็ใช้ค าว่า ปรานี โดย น ก็จะสอดคล้องกับ ป. อาญา 
มาตรา ๕๖ ด้วยครับท่านประธานครับ ขออนุญาตแก้ แล้วก็มีใบแทรกนะครับ ท่านสมาชิกครับ 
 ได้ท าใบแทรกแจกในท่ีประชุมแล้วด้วยครับ ขอบคุณมากครับท่านประธาน 
                 - ๒๗/๑ 
 



๖๙ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)             นววันท์ ๒๗/๑ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  มีการแก้ไข
ถ้อยค า ข้อความให้ถูกต้องหลักไวยากรณ์นะครับ เหตุปรานี ต้อง น นะครับ แต่สาระส าคัญ
อยู่ท่ีวรรคสามและวรรคสี่นะครับ เอาขึ้นให้เห็นกระดานนะครับ ปรานี นั้นไม่มีปัญหานะครับ 
เอาขึ้นวรรคสามและวรรคสี่ เผื่อท่านสมาชิกอาจจะสนใจอภิปราย เมื่อสักครู่นี้แก้ไข ๑๖๑ 
ใช่ไหมครับ วรรคหนึ่งขึ้นต่อไปครับ มีวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ ปราณี ในวรรคหนึ่ง  
เปลี่ยน ณ เป็น น และกรรมาธิการเพ่ิมเติมความในวรรคสาม วรรคสี่ ขึ้นจอให้เห็นด้วย แก้ไข
วรรคหนึ่ง ณ เป็น น หรือยัง แล้วก็ไล่ขึ้นไปหน่อยวรรคสามและวรรคสี่ ไม่ขึ้น ท่านสมาชิก 
ก็ดูในหนังสือนะครับ เป็นกรณีท่ีวรรคสาม วรรคสี่เพิ่ม ให้อ านาจศาลมีค าสั่งไปส านักงาน 
คุมประพฤติให้ตรวจสอบประวัติความประพฤติ แล้ววรรคสี่พนักงานคุมประพฤติด าเนินการ
เสร็จก็รายงานต่อศาล อันนี้เพิ่มมาวรรคสามวรรคสี่ท่ีขีดเส้นใต้นะครับ มีท่านสมาชิกติดใจ
ไหมครับ  
  (ไม่มีสมาชิกมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ปกติศาล  
ก็สั่งอยู่แล้วนะครับ ก็ให้ก าชับหน่อย ให้ศาลมีค าสั่งให้พนักงานกรมคุมประพฤติตรวจสอบ 
คงไม่มีท่านใดอภิปรายนะครับ ผมต้องขอถามมติจากที่ประชุม 
  (ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา มีสัญญาณ 
ให้สมาชิกท่ีมาประชุมทราบก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขอ
ตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับก่อนท่ีจะลงมติในมาตรา ๑๖๑ ท่ีกรรมาธิการมีการแก้ไข
ในวรรคหนึ่ง ค าว่า ปรานี แก้ไขให้ถูกต้อง และเพิ่มเติมความในวรรคสามและวรรคสี่นะครับ 
ขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับ  
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน) 
   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  มีท่านใดยัง
ไม่แสดงตนไหมครับ ปิดการแสดงตน ขอทราบผลองค์ประชุมครับ จ านวนผู้เข้าประชุม 
๔๔๑ ท่าน ครบองค์ประชุมครับ  
 

















































๗๐ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)             นววันท์ ๒๗/๒ 
 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ต่อไปผมขอถามมตินะครับ 
สมาชิ ก ท่ าน ใด เห็ นด้ ว ยกั บการแก้ ไ ขขอ งคณะ กรรมาธิ ก า ร  กดปุ่ ม  เห็ นด้ วย  
สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย สมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่ม 
งดออกเสียง เชิญท่านสมาชิกลงคะแนนได้ครับ มีท่านใดยังไม่ลงคะแนนไหมครับ ไม่มีแล้ว  
นะครับ ผมขอปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ ผลการลงมติ จ านวนผู้ลงมติ ๔๕๐ ท่าน 
เห็นด้วย ๔๔๑ ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน ไม่ลงคะแนนเสียง ๘ ท่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๗๑ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)             นววันท์ ๒๗/๓ 
 
   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เป็นอันว่า 
ท่ีประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการนะครับ เชิญท่านเลขาธิการต่อครับ 
   นายนัฑ ผาสุข (รองเลขาธิการรัฐสภา ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขาธิการรัฐสภา)  :  
มาตรา ๑๖๒ ถึงมาตรา ๑๖๖ ไม่มีการแก้ไข ลักษณะ ๘ บทก าหนดโทษส าหรับการจูงใจ  
ชักน า ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง หรือใช้ก าลังบังคับให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด ไม่มี 
การแก้ไข มาตรา ๑๖๗ ไม่มีการแก้ไข มาตรา ๑๖๘ มีการแก้ไข 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ครับ  
มีพิมพ์ผิดได้ด้วยนะครับ มาตรา ๑๖๘ อยู่ตรงไหนท่ีเติมเข้ามา วรรคแรก มาตรา ๑๖๘  
วรรคหนึ่ง แต่ขอปรับนะครับ ผิด เดิมไม่มีนะครับ คงไม่ต้องถามถึงสมาชิกนะครับ ลงมติ
แก้ไขตามท่ีเขาพิมพ์ผิดมานะครับ ผมขอตรวจสอบประชุมก่อนนะครับ  
 
                   - ๒๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      บุศกร ๒๘/๑ 
 
  (ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา มีสัญญาณ 
ให้สมาชิกท่ีมาประชุมทราบก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ)  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เป็นขั้นตอน
การตรวจสอบองค์ประชุมในมาตรา ๑๖๘ เติมค าว่า ปรับ ไปนะครับ พิมพ์ตกมาครับ  
   (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน)  
   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านสมาชิก
แสดงตนครบถ้วนหรือยังครับ ผมขอทราบจ านวนองค์ประชุมครับ องค์ประชุมขณะนี้  
๔๓๓ ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๗๓ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      บุศกร ๒๘/๒ 
 
   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ต่อไปผมขอ
ถามมตินะครับ ท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา ๑๖๘ ไหมครับ ถ้าท่านเห็นด้วยกับ
กรรมาธิการ กดปุ่ม เห็นด้วย นะครับ ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการ กดปุ่ม 
ไม่เห็นด้วย ท่านผู้ใดประสงค์งดออกเสียง กดปุ่ม งดออกเสียง เชิญท่านลงมติครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านใด 
ยังไม่ได้ลงมติไหมครับ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ ผลการลงมติในมาตรา ๑๖๘ 
จ านวนผู้ลงมติ ๔๔๘ ท่าน เห็นด้วย ๔๔๒ ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน 
ไม่ลงคะแนนเสียง ๕ ท่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๗๔ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      บุศกร ๒๘/๓ 
 
   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เป็นอันว่าท่ี
ประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๑๖๘ ท่ีกรรมาธิการมีการแก้ไข เชิญท่านเลขาธิการต่อครับ 
  นายนัฑ ผาสุข (รองเลขาธิการรัฐสภา ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขาธิการรัฐสภา)  :  
มาตรา ๑๖๙ ไม่มีการแก้ไข ลักษณะ ๙ บทก าหนดโทษ ส าหรับความผิดต่อเลขาธิการ 
ป.ป.ส. รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และพนักงานเจ้าหน้าท่ี ไม่มีการแก้ไข 
มาตรา ๑๗๐ มีการแก้ไข 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  มาตรา ๑๗๐ 
กรรมาธิการมีการแก้ไขนะครับ ระวางโทษปรับตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท เดิม ๕๐,๐๐๐ บาท 
ใช่ไหมครับ เปลี่ยนเป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาทถูกหรือเปล่าครับ ในจอถูกหรือเปล่า ในหนังสือ 
ของผมถูกไหมครับ กรรมาธิการ ๑๐๐,๐๐๐ บาทใช่ไหมครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ 
จะอภิปรายไหมครับ ไม่มีนะครับ ผมขอถามมตินะครับ ขอตรวจสอบประชุมก่อนครับ  
  (ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา มีสัญญาณ 
ให้สมาชิกท่ีมาประชุมทราบก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ)  
   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เป็นขั้นตอน
การตรวจสอบองค์ประชุมครับ เชิญท่านสมาชิกกดปุ่มแสดงตนนะครับ  
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน) 
   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขอทราบ
จ านวนผู้เข้าประชุมครับ จ านวนผู้เข้าประชุม ๔๓๘ ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๗๕ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      บุศกร ๒๘/๔ 
 
   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ต่อไปผมขอ
ถามมติในมาตรา ๑๗๐ นะครับ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการ กดปุ่ม
เห็นด้วย สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการ กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ประสงค์งดออกเสียง 
กดปุ่ม งดออกเสียง นะครับ เชิญท่านสมาชิกลงคะแนนเสียงได้ครับ  
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  มีสมาชิก
ท่านใดยังไม่ลงมติอีกไหมครับ ตรวจสอบหน้าจอเล็กน้อยครับ ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 
ผลการลงมติ จ านวนผู้ลงมติ ๔๔๘ ท่าน เห็นด้วย ๔๓๙ ท่านไม่เห็นด้วย ๓ ท่าน งดออกเสียง 
๒ ท่าน ไม่ลงคะแนนเสียง ๔ ท่าน  
 
                 - ๒๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๗๖ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหน่ึง)            ภัชภิชา ๒๙/๑ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เป็นอันว่า 
ท่ีประชุมเห็นชอบด้วยกับมาตรา ๑๗๐ ท่ีกรรมาธิการมีการแก้ไขนะครับ เชิญท่านเลขาธิการ
ต่อครับ 
   นายนัฑ ผาสุข (รองเลขาธิการรัฐสภา ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขาธิการรัฐสภา)  :   
มาตรา ๑๗๑ ไม่มีการแก้ไข มาตรา ๑๗๒ มีการแก้ไข  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  มาตรา ๑๗๒  
มีการแก้ไขนะครับ โดยกรรมาธิการเพิ่มความในวรรคสองขึ้นมา มีสมาชิกท่านใดประสงค์  
จะอภิปรายไหมครับ ไม่มีนะครับ มีนะครับ เชิญ ท่านแสดงตนได้เลย ท่านจะอภิปราย 
ใช่ไหมครับ ท่านเสรีเชิญเลยครับ 
  นายเสรี  สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (สรรหา)  :   กราบเรียน 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผม นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกรัฐสภา คือส่วนท่ีกรรมาธิการ
เพิ่มเติม พอดีผมก็ยังติดใจในเนื้อหาท่ีกรรมาธิการเพิ่มเติมเข้ามาว่า ผู้ใดไม่ให้ความสะดวก 
แก่ผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ผู้นั้นต้องระวางโทษเช่นเดียวกับ  
ท่ีบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง ท่านประธานดูนะครับ ว่าการกระท าความผิด ถ้าหากว่ามีผู้ใด  
ไปให้ความช่วยเหลือผู้กระท าความผิดก็ได้รับโทษ ถือว่าเป็นความผิด แต่ถ้าผู้ใดไม่ให้ความ
สะดวกแก่ผู้ท่ีช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าท่ี มันก็กลายเป็นความผิดอีก ซึ่งผมเข้าใจว่าการท่ี
เขาจะช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีหรือร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีหรือไม่ มันเป็นสิทธิของเขา ถ้าเกิดเขา  
ดูแล้วถ้าเขาไม่ปลอดภัย เขาอาจจะได้รับปองร้ายภายหลัง เขาอาจจะไม่ให้ความสะดวกก็ได้ 
ก็เป็นฝีมือเจ้าหน้าท่ีเองท่ีต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานเอาเอง แต่พอเราไปเขียนกฎหมายว่า
ผู้ใดไม่ให้ความสะดวกแก่ผู้ช่วยเหลือ แล้วก็กลายเป็นความผิดขึ้นมา ผมว่ามันเป็นการบังคับ
เขามากเกินไป เพราะหลังจากเจ้าหน้าท่ีกลับไปแล้วเขาอาจจะได้รับปองร้ายก็ได้ เพราะเรื่อง
ยาเสพติดมันก็มีเครือข่าย ไป ๆ มา ๆ เขาจะเอาตัวรอด เขาก็กลายเป็นความผิด ไป ๆ มา ๆ 
ทางเจ้าหน้าท่ีก็ผิด ทางคนร้ายก็ผิด ก็ไม่ปลอดภัย ผมว่ากรรมาธิการลองพิจารณาอีกมุมหนึ่ง 
ในใจท่ีเป็นชาวบ้าน ผมว่าน่าจะดูให้ดี ๆ เพราะว่ากรรมาธิการมาเพิ่มเข้ามานะครับ  
ขอบคุณครับท่านประธานครับ  
 



๗๗ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)            ภัชภิชา ๒๙/๒ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  กรรมาธิการ
ชี้แจงครับ  
  นางสาวนริศรา แดงไผ่ (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตท่านประธาน ขออนุญาต
เรียนชี้แจงค่ะ คือบทบัญญัติท่ีเพิ่มเข้ามาในวรรคสอง เดิมในตัวพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด มาตรา ๑๔ ตรี เรื่องมีก าหนดกับกรณีผู้ท่ีไม่ให้สะดวกในการ
ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของพนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งก็จะให้ระวางโทษเช่นเดียวกันกับการท่ี
ไม่ให้ความช่วยเหลือตัวเจ้าพนักงานนั่นเอง แล้วก็จะมีโทษตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ตาม 
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในกรณีนี้ เรามาก าหนดให้ครอบคลุมค่ะ  
ให้สอดคล้องกับตัวกฎหมายปราบปรามยาเสพติด โดยมาตรา ๑๗๒ วรรคสอง ท่ีเพ่ิมขึ้นมานี้
ก็จะไปสอดคล้องกับตัวมาตรา ๑๑/๔ แห่งร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
ท่ีจะพิจารณาถัดไปจาก พ.ร.บ. ฉบับนี้ จากประมวลกฎหมายยาเสพติด บัญญัติขึ้นมา 
ให้ครบถ้วนเท่านั้นเองค่ะ ขอบคุณค่ะ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านสมชาย 
ฝั่งชลจิตร เชิญครับ  
 
                 - ๒๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          ศิริลักษณ์ ๓๐/๑ 
 
  นายสมชาย ฝั่งชลจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบ 
เรียนท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ ผม สมชาย ฝั่งชลจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าว
ไ กล  แ บบบัญชี ร า ยชื่ อ  ใ น ฐ านะ สม าชิ ก รั ฐ สภ า  ท่ านประ ธ าน ท่ี เ ค า รพครั บ  
ในมาตรา ๑๗๒ ท่ีพูดถึงเรื่องผู้ใดไม่ให้ถ้อยค าหรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือวัตถุใด ๆ หรือ 
ไม่ยอมให้มีการตรวจสอบ หรือทดสอบว่าผู้ใดเสพยาเสพติด ประเด็นนี้ ท่านประธาน 
ท่ีเคารพครับ ในความเห็นของผม ผมอยากจะบอกว่าในบทท่ีมีการก าหนดโทษจ าคุกไม่เกิน 
๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ สิ่งหนึ่งท่ีมันก าลังอยู่ใกล้ชิดกับ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย เพราะว่าในคดี 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านสมชาย
ขออนุญาตนิดหนึ่ง ท่านอภิปรายได้เฉพาะประเด็นวรรคสองนะครับ วรรคหนึ่งกรรมาธิการ
ไม่ได้แก้ไขครับ  
  นายสมชาย ฝ่ังชลจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  คือ 
ในส่วนนี้ผมมองว่า ผมโน้มมาจากวรรคหนึ่งก่อนนะครับท่าน 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ได้ครับ  
  นายสมชาย ฝั่งชลจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ทีนี้ 
ในส่วนนี้ ผมบอกว่าในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องการตรวจสอบพนักงาน ป.ป.ส. ก็มี ปปง. ก็มี 
เพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้การให้ความสะดวก ผมเห็นด้วยกับท่านเสรี สุวรรณภานนท์  
ท่านวุฒิสภาครับว่าเรื่องแบบนี้โดยเฉพาะคดีท่ีเกี่ยวข้องกับการท าผิดกฎหมายในลักษณะ
อาชญากรรมซ่อนเร้น ส่วนใหญ่มันก็จะมีอิทธิพลอยู่ข้างหลัง มีอ านาจมืดท่ีเรามองไม่เห็น  
อยู่ข้างหลัง โอกาสท่ีจะเกิดอันตรายกับผู้ให้ความร่วมมือ หรือโอกาสท่ีจะเกิดความอยู ่
ไม่เป็นสุขของคนท่ีให้ความร่วมมือนี้มีอยู่มาก ถ้าเราจะต้องหาทางออกในการแก้ปัญหา  
เรื่องนี้มันเป็นกระบวนการในการด าเนินการของกระบวนการสืบสวนสอบสวน และหา
พยานหลักฐานอย่างอื่นในการท่ีจะเอาเรื่องของการลงโทษมาก าหนดการในการท่ีจะบังคับ
หรือว่าด าเนินการในการใช้กฎหมายเพื่อบังคับให้ความร่วมมือ เราไม่สามารถท่ีจะจัดการ 
ในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อยู่ด้วย เพราะว่าเราก็ไม่อาจจะเชื่อท้ังอ านาจมืด  
และบางครั้งเราก็ไม่อาจจะไว้วางใจเจ้าหน้าท่ีรัฐด้วย ขอบคุณท่านประธานครับ 



๗๙ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          ศิริลักษณ์ ๓๐/๒ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ก็ยังมี 
ท่านเกียรติ สิทธีอมร และท่านเสรี สุวรรณภานนท์ เดี๋ยวให้ท่านเกียรติก่อนนะครับ เข้าใจว่า
กรรมาธิการเตรียมตอบให้ตรงประเด็นนะครับ เมื่อกี้นี้ไม่ตรง 
  นายเกียรติ สิทธีอมร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ กระผม นายเกียรติ สิทธีอมร ส.ส. บัญชีรายชื่อ 
พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ผมตั้งค าถามง่าย ๆ ครับ เพราะว่าท่ีท่านแก้ 
ท่ีท่านใส่เข้ามากลายเป็นว่า ผู้ไม่ให้ความสะดวกผิดไปด้วย ดุลยพินิจใครครับ ความสะดวกนี้ 
ดุลยพินิจของใคร ค าถามต่อไปชัดเจนมากนะครับ เพราะว่าจริง ๆ กฎหมายท่ีบัญญัติ  
ในประเทศใดประเทศหนึ่งมันสะท้อนความคิดความเชื่อของประเทศนั้น ๆ นะครับ และผม
ก าลังไม่แน่ใจจริง ๆ ว่าข้อนี้ท่านไปไกลเกินไปหรือเปล่า ในแง่ของความตกลงท่ีเรามีอยู่
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน ในหลายประเทศเท่าท่ีผมรับทราบ ผมไม่ใช่
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายยาเสพติด แต่เท่าท่ีผมทราบก็คือว่าถ้าเขาเลือกท่ีจะใช้สิทธิของ
ความเป็นมนุษย์ของเขาด้วยความเกรงกลัวอิทธิพลใด ๆ ก็แล้วแต่ หรือความปลอดภัย 
ก็แล้วแต่ เขาจะไม่พูด จะไม่ร่วมมือ แต่เขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ เราเขียน
กฎหมายให้ไปเอาผิดเขาไม่ได้ครับ ผมก็เลยต้องตั้งค าถามท่าน ท่านได้เปรียบเทียบไหมครับ
ว่าประเทศใดบ้างท่ีให้อ านาจโดยการเขียนในกฎหมายลักษณะนี้ในวรรคสองท่ีท่านเติมเข้าไป 
มีประเทศใดบ้างครับท่ีเขาเขียนแบบนี้ ขอบคุณครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญ 
ท่านเสรี สุวรรณภานนท์ นะครับ  
 
                 - ๓๑/๑ 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       รัตนา ๓๑/๑ 
 
  นายเสรี  สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (สรรหา)  :   กราบเรียน 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผม นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกรัฐสภา เท่าท่ีได้ฟังทาง 
ท่านกรรมาธิการได้ตอบค าชี้แจง มันเลยท าให้เห็นอะไรหลาย ๆ อย่าง ท่านประธานครับ  
ท่านบอกว่าท่ีเติมเข้ามานี้จะได้สอดคล้องกับบทบัญญัติอื่นท่ีเคยบัญญัติไว้แล้วก็มี มันเลยท า
ให้เห็นท่านประธาน ท่ีเติมเข้ามานี้จะได้สอดคล้องกับบทบัญญัติอื่นท่ีเคยบัญญัติไว้แล้วก็มี 
มันเลยท าให้เห็น ท่านประธานครับว่าบทบัญญัติก่อนหน้านี้ เป็นการละเมิดสิทธิของ
ประชาชนไว้อยู่แล้ว แทนท่ีเราจะไปตัดบทบัญญัติเหล่านั้นออก กลับกลายเป็นว่าเรามาเพิ่ม
ตรงนี้เข้าไปอีก ผมว่าบทบัญญัติในส่วนอื่นท่ีคนไม่ได้ท าผิดโดยตรงแล้ว เราไปเขียนกฎหมาย
เอาผิดคนอื่นท่ีไม่ได้กระท าไม่ได้ แต่ด้วยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี จะเห็นว่าเวลาเราออก
กฎหมาย รัฐสภาเราท่ีผ่านมาเราไม่ค่อยระวัง เราจะให้ความส าคัญไปท่ีผู้ปฏิบัติเสนอ
กฎหมายอะไรเข้ามา เราก็ผ่านให้ไป เพื่อให้ความสะดวกกับเจ้าหน้าท่ี แต่กฎหมายเหล่านั้น 
มีจ านวนมาก รวมถึงฉบับนี้ด้วย ท่ีก าลังพูดอยู่นี้ ก็คือเขียนขึ้นมาเพื่อให้ความสะดวกกับ
เจ้าหน้าท่ี โดยไม่ไปค านึงไม่ไปมองอีกด้านหนึ่งของพี่น้องประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจาก
กฎหมายท่ีออกมา แต่เราก็พยายามจะออกกฎหมายเหล่านี้ขึ้ นมาอีก เพื่อท่ีจะให้ความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าท่ี แต่ไปละเมิดสิทธิของประชาชน ถ้าหากว่าเขากระท าความผิด ผมจะ  
ไม่ขัดแย้งกรรมาธิการ แต่คนท่ีไม่ได้ท าผิด แต่เจ้าหน้าท่ีไปสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง  
ไปถามคน ชาวบ้านท่ีอาจจะอยู่ ใกล้ เคียงแล้วเขาไม่ให้ความสะดวกกับเจ้าหน้า ท่ี   
กลับกลายเป็นความผิดขึ้นมา ท่านต้องไปแก้ไขกฎหมายก่อนหน้านี้ท้ังหมด แทนท่ีเราจะออก
กฎหมายฉบับนี้เพื่อให้ไปสอดคล้องกับกฎหมายท่ีมันไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง ไม่ดี ผมจึง 
ขออนุญาตกราบเรียนว่ายาเสพติดมันเป็นเรื่องท่ีเราสร้างภาพจนน่ากลัว เราสร้างภาพ
จนกระท่ังใครเสพยาเสพติดให้โทษเป็นสิ่งท่ีเลวร้าย แต่เราไม่พยายามจะไปแก้ตรงต้นตอ  
แต่เรามาแก้กันปลายเหตุ มาเอาคนโน้นลงโทษคนนี้ติดคุกติดตาราง นี่คือเราแก้ยาเสพติด
แบบกล้า ๆ กลัว ๆ ผมถึงได้กราบเรียนว่าถ้าเราจะไปสร้างภาพจนน่ากลัว คนท่ีเขียน
กฎหมายยาเสพติดท่ีผ่านมายังสูบบุหรี่อยู่ ไหม ยังเสพยาเสพสุราเป็นยาเสพติดอยู่ไหม 
ดีไม่ดีคนเขียนกฎหมายก็คือคนเสพยานั่นล่ะ เราก็สร้างภาพเหล่านี้ให้น่ากลัว แต่สิ่งท่ีเป็น 
ปัญหาก็คือเราไปเขียนกฎหมายในส่วนนี้ไปกระทบกับประชาชน ซึ่งกฎหมายท่ีไม่จ าเป็น  



๘๑ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       รัตนา ๓๑/๒ 
 
ท่ีสร้างความเดือดร้อนเหล่านี้เราควรต้องมีหน้าท่ีในการไปเลิกกฎหมายเหล่านี้ ผมได้กราบเรียนว่า 
อยากให้มีการพิจารณาให้รอบคอบแล้วก็เอาวรรคนี้ออกเถอะครับ เพราะเขาไม่ได้ท าผิด  
นะครับ แต่เราไปเขียนเพื่อให้เขาท าผิดท่านต้องใช้พยานหลักฐานไปเอาผิดลงโทษคนผิด  
แต่อยา่ไปเขียนกฎหมายให้มีคนอื่นเอาตัวรอด อาจจะถูกกล่าวหาว่าถ้าคุณไม่ให้ความร่วมมือ
คุณอาจจะโดนด้วยนะ เขากลัวเขาก็ ไปซัดทอดคนอื่นแบบผิด ๆ ขึ้นมาอีก มันก็ 
กลายเป็นแพะเกิดขึ้นมาเป็นกระบวนการคือต่อเนื่องกันไปอีก ด้วยความเคารพจริง ๆ  
นะครับถ้ากรุณาเป็นไปได้ก็ตัดตรงนี้ออก มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรกับกฎหมายฉบับนี้เลย 
ขอบคุณท่านประธานครับ 
  นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (สรรหา)  :  ท่านประธานครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยวขอ 
นิดหนึ่ง ผมขอพูดนิดหนึ่ง 
  นายวันชัย สอนศิริ  สมาชิกวุฒิสภา (สรรหา)  :  ท่านประธานครับ  
ผม นายวันชัย 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยว  
เดี๋ยวผมให้ท่านพูดครับ ไม่มีปัญหา ผมก็อยากจะพูดนิดหนึ่งว่า เรื่องนี้ท่ีกรรมาธิการเติม
อย่างไรก็ผมยินดีถึงแม้ว่าจะให้สมาชิกหลายท่านเข้าชื่อได้พูด ถึงแม้ว่ าอาจจะโหวตแพ้ 
แต่ว่าก็ควรท่ีจะให้ท่านแสดงความคิดเห็นของท่านนะครับ ในมาตรา ๑๗๒ วรรคสอง 
ให้ชัดเจนมีการเอาความผิดท่ีมีองค์ประกอบอย่างไร กรรมาธิการต้องให้ชัดเจนนะครับ  
ใครแพ้ชนะไม่ส าคัญผมนั่งอยู่เป็นประธานนี้ ผมรู้สึกเหมือนกันนะครับ ดังนั้นผมก็ต้อง 
ปล่อยให้ ไม่ได้ปล่อยให้ครับ ก็ขออนุญาตให้กรรมาธิการหลายท่านนะครับ ท่านนิยม 
ต้องตามคิวครับ ในบัญชีนี้มีเยอะนะครับ กรรมาธิการก็ต้องคิดดูให้ดีนะครับ องค์ประกอบ
ความผิดของมาตรา ๑๗๒ วรรคสองนี้เป็นอย่างไร เขาบอกว่าผมต้องเป็นกลาง ผมก็เป็น
กลางอยู่แล้วล่ะนะครับ เชิญท่านคารม พลพรกลาง ก่อนนะครับ แล้วก็ตามด้วยท่านนิยม 
เวชกามา แล้วก็ท่านพิเชษฐ์ เช้ือเมืองพาน ครับ 
 
                 - ๓๒/๑ 



๘๒ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          สุทธิกานต์ ๓๒/๑ 
 
  นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ท่านประธานท่ีเคารพ ผม นายคารม พลพรกลาง ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ต่อมาตรา ๑๗๒ 
วรรคสอง ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธาน ขออนุญาตเอ่ยนามท่านเสรี สุวรรณภานนท์  
สมาชิกวุฒิสภา จริง ๆ แล้วผมจะรอฟังค าตอบจากกรรมาธิการ แต่ผมขออนุญาตอภิปราย 
สั้น ๆ ว่าท่านใส่วรรคสองขึ้นมาโดยโยงกับวรรคแรก ผมไม่อภิปรายวรรคแรกนะครับ  
แต่เนื่องจากท่านบอกว่าไม่ให้ความสะดวกในการช่วยเหลือ แล้วก็เขียนว่าตามวรรคหนึ่ง  
แล้วก็เขียนเรื่องเอกสารมา บัญชีใด ๆ สมมุติว่าเจ้านายใช้คนใช้เอาสมุดบัญชีท่ีเกี่ยวกับยาเสพติด 
เอาไปเก็บแค่นั้นเอง เก็บแล้วหายาก แล้วเขาต้องถูกด าเนินคดีตามวรรคสอง คือเขาอาจจะ
ไม่ได้มีเจตนาร่วมแน่ และโดยหลักผมเข้าใจดีว่าคดีอาญามันต้องมีเจตนากระท าความผิด  
แต่อย่าลืมว่าระบบการด าเนินคดีของประเทศเรานี้เป็นระบบกล่าว กล่าวหาจากเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจขึ้นมา แล้วก็กล่าวหาเขาไปแล้ว แล้วก็มาตรงกับวรรคนี้ แล้วถ้าเป็นกรณีแยกฟ้อ ง
อัยการก็จะฟ้องข้อหาหนึ่งขึ้นมาคือข้อหาไม่ให้ความสะดวก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานตาม ป.ป.ส. 
ตามวรรคสองของมาตรา ๑๗๒ มันจะประหลาดมากครับ มันจะประหลาดมาก เพราะฉะนั้น
ในแง่มุมของผมนอกจากจะเห็นด้วยกับท่านสมาชิกหลายท่านแล้ว ผมยังเห็นว่าคดีแบบนี้ 
จะเกิดขึ้นอีกเยอะเลย เพราะว่ามันก็ไม่ยากในการท่ีตีความว่าไม่ให้ความสะดวก ค าถามไปยัง
ท่านกรรมาธิการถามท่านประธานว่าไม่ให้ความสะดวกคือการตั้งข้อโดยใช้ดุลยพินิจแล้วก็เอา
ข้อเท็จจริงมาปรับก็เป็นปัญหาแน่ เพราะฉะนั้นผมเห็นว่าต้องขออนุญาตวรรคนี้ถึงจะเป็น
กฎหมายรัฐบาล ผมโหวตให้ไม่ได้หรอกครับ ขอบคุณครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านนิยม 
เวชกามา เชิญครับ 
  นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สกลนคร)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ กระผม นิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดสกลนคร เขต ๒ พรรคเพื่อไทย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ผมขอใช้เวลาสภานิดเดียว
ความจริงก็ไม่คิดว่าจะอภิปราย เห็นท่านอื่นพูดก็มีน้ าหนัก แต่ผมมานั่งดูอ่าน ๒-๓ เท่ียว 
ในมาตรา ๑๗๒ ความจริงในวรรคแรกมันสมบูรณ์ ในวรรคสุดท้ายท่านเพิ่มเข้ามา 
ผมจึงเห็นว่าไม่มีความจ าเป็น แล้วเป็นการเพิ่มขึ้นมาก็เหมือนในมาตราท่ีผ่านมาท่ีผมอภิปราย  



๘๓ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          สุทธิกานต์ ๓๒/๒ 
 
มันเป็นเรื่องการใช้ดุลยพินิจ ผมไม่ยากให้เพิ่ม ท่านเขียนเลย ผู้ใดไม่ให้ความสะดวก มันกว้าง
ไปครับ อยู่เฉย ๆ คนเขาไม่อยากยุ่งด้วย ผมเคยเห็นแบบหลายท่านบ้านอยู่ใกล้กัน แล้วท่าน
ใช้ค าว่า ผู้ช่วยเหลือ แบบนี้มันติดคุก คนท่ีไม่อยากยุ่งด้วย ท่านก็รู้ว่าคดียาเสพติดมันเป็นคดี
มีอิทธิพล บางทีเขาไม่อยากยุ่ง เพราะเขาเดินหนี มันเข้าข่ายเลย ผมจึงคิดว่ามีความจ าเป็นไหม  
ต้องใส่เข้ามา ผมอภิปรายในมาตราอื่นก็แบบนี้ล่ะครับ คดีใดมันเป็นเรื่อ งดุลยพินิจ  
ต้องระมัดระวังครับ ผมก็บอกแล้วว่าเจ้าหน้าท่ีเรางวดนี้ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้อ านาจ ป.ป.ส. 
มากท่ีสุดเท่าท่ีผมเห็นมา ตั้งแต่มาตราแรก ๆ แล้ว เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวัง เจ้าหน้าท่ีเรา
ไม่ใช่พระอรหันต์ ผมบอกแล้ว เป็นบุคคลธรรมดา มีกิเลส ต้องระมัดระวังในการใช้ดุลยพินิจ 
เพราะเขียนแล้วพี่น้องประชาชนเขาไม่รู้เรื่องรู้ราว เขาจะมีปัญหา เขาจะติดคุก ระมัดระวัง
อย่าสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องโดยไม่จ าเป็น ผมเห็นด้วยในการปราบปรามยาเสพติด  
ผมไม่อยากให้มีเลย บ้านผมนี่เห็นอยู่แล้วมันล าบาก แต่ในการท่ีอ านวยความสะดวก
เจ้าหน้าท่ีจนเกินเลย จนเกินไปจนพี่น้องเดือดร้อน ผมรับไม่ได้ท่านประธานอันนี้คือปัญหา
ต้องลุกขึ้นมาพูดด้วย ผมอ่านดู ผู้ใดไม่ให้ความสะดวกแก่ผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องระวางโทษเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง มันหนักไป
ท่านประธาน ถ้ามันเป็นจริงเอาเลยครับ แต่บังเอิญอ้ายหมอนั่นมันอยู่บ้านใกล้ ผมพูดแล้วนี่ 
มันเดินหนี ไม่อยากยุ่งในคดีแบบนี้มันมีอิทธิพล แบบนี้รับไม่ได้ครับท่านประธาน ผมต้อง 
ขอพูด ไม่จ าเป็นขอให้ตัดออก วรรคสุดท้ายนี้เป็นกฎหมายท่ีมีดุลยพินิจของผู้ช่วยเหลือท่าน 
กล่าวหา ไม่รู้ใครคือผู้ช่วยเหลือ มาตรฐานของคนขนาดไหน ก็ฝากท่านประธานไปถึง
กรรมาธิการครับ 
  ศาสตราจารย์พิ เศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :   
มีท่านพิเชษฐ์ เช้ือเมืองพาน แล้วก็ยังมีท่านวันชัย สอนศิริ อีกนะครับ 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)         นภา ๓๓/๑ 
 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงราย)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ท่านประธานท่ีเคารพครับ ในมาตรา ๑๗๖ 
วรรคสองนั้น ผมคิดว่าเห็นตามท่านสมาชิกหลาย ๆ ท่าน เพราะว่าผมอยู่ชายแดนนะครับ 
อ าเภอเวียงแก่น อ าเภอเชียงของ อ าเภอเชียงแสน ชายแดนแม่น้ าโขงครับ ทีนี้เจ้าหน้าท่ี 
ป.ป.ส. อยู่เต็มไปหมดเลย ฉะนั้นเจ้าหน้าท่ีมีท้ังคนดีและคนไม่ดี คนดีและคนไม่ดีก็ยังมี
มาตรฐานท่ีแตกต่างกัน เพราะว่าเจ้าหน้า ท่ี  ป.ป.ส. นั้นมาจากหลายหน่วยงาน 
หลายมาตรฐาน ฝึกอบรมบ้าง ไม่ฝึกอบรมบ้าง อบรมมาก อบรมน้อยแตกต่างกันเยอะแยะ 
ดังนั้นถ้าใส่เพิ่มขึ้นมามันจะเป็นปัญหา ปัญหาว่าผู้ใดนี้ มันกว้างเกินไปนะครับ ท่ีไม่ให้  
ความสะดวก มันกว้างเกินไป ถ้าจะระบุว่าผู้ท่ีรู้เห็นหรือประจักษ์ต่อหน้าว่าเห็นการกระท า
อะไรอย่างนี้มันจะแคบลง แต่ถ้าแบบนี้เหมาเอาประชาชนท่ีเดินผ่านไปผ่านมาท่านก็จับข้อหา
ยัดให้เขา ผมคิดว่ามันจะเป็นปัญหาต่อคนบริสุทธิ์  ผู้ช่วยเหลือนี้  ค าว่า ผู้ช่วยเหลือ 
มีมาตรฐานอย่างไรครับ อันนี้ล่ะคืออันตราย ท่ีก็อย่างท่ีว่าบางทีก็ปากท้องท ามาหากินบ้าง 
เป็นเจ้าหน้าท่ียากล าบากอยู่ตามชายแดน มันจะท าให้เกิดปัญหาว่ามาตรฐานไม่พอ แล้วก็  
จะไปเบียดเบียนคนบริสุทธิ์ ดังนั้นผมอยากจะให้เสนอว่าตัดวรรคนี้ออกไป ขอบคุณครับ  
ท่านประธาน 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญ  
ท่านวันชัย สอนศิริ ครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)             ชมนภัส ๓๔/๑ 
 
  นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (สรรหา)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
ท่ีเคารพ กระผม วันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ท่านประธานครับ  
ขอกราบเรียนท่านประธานว่า กฎหมายฉบับนี้มาดีตั้งแต่ต้นแล้วครับท่านประธาน เจตนา
ของกระทรวงหน่วยงานรวมท้ังรัฐมนตรีท่ีเสนอกฎหมายฉบับนี้ต้องการไม่ให้คนชั่ว หรือผู้ท่ี
ค้ายาเสพติดนั้นไม่ให้มีท่ียืนในสังคมต่อไป แล้วก็ทุกตัวบทกฎหมาย ทุกมาตราท่ีออกมา  
ผมว่ากระท ามาด้วยความรอบคอบรัดกุม แต่พอมาเจอมาตรา ๑๗๒ วรรคสอง ผมว่า 
มากเกินไปหรือเปล่าครับท่านประธาน ก าลังจะท าให้คนดี ๆ ไม่มีท่ียืนไปด้วยหรือเปล่า  
ผมจะใช้ค าว่า มักง่าย ก็แรงไป ขออภัยครับ มันเป็นการอ านวยความสะดวกกับเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานมากเกินไปหรือเปล่า ในเมื่อมีท้ังตัวบทกฎหมาย มีเครื่องไม้เครื่องมือ มีอุปกรณ์
ต่าง ๆ เยอะแยะ แต่กับประชาชนคนท่ัวไปเราเหมารวม ผมไม่ได้มีเจตนาร้ายกับเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน จากการออกกฎหมายนี้ แล้วท่ีฟังค าชี้แจงในชั้นกรรมาธิการมีความตั้งใจดีทุกคน
ท่ีอยากจะปราบปรามให้กระบวนการค้ายาเสพติดนี้มีอีกต่อไป แต่พอมาเขียนมาตรานี้เข้ามา
มันมากเกินไปครับท่านประธาน ก็รู้อยู่แล้วครับท่านประธานว่ายาเสพติดนี้เป็นเรื่องของ
ผลประโยชน์ เป็นเรื่องของความลึกลับซับซ้อน เจ้าหน้าท่ีดี ๆ ไม่ต้องเอากฎหมายมาใช้กัน
หรอกครับ แต่การเขียนกฎหมายอย่างนี้มันเป็นลักษณะกวาดรวมไปหมด ผมจึงเห็นว่า  
ไม่ควรจะมีวรรคสอง และท่ีส าคัญท่ีสุดนั้นล าพังท่ีไม่ให้ความสะดวกกับเจ้าหน้าท่ีพอรับได้ 
เพราะรู้ว่าใครเป็นใคร หรือเจ้าหน้าท่ีบางคนท่ีมาแสดงตนเราพอรับได้ แต่กับผู้ท่ีช่วยเหลือ  
ในการปฏิบัติหน้าท่ีครับท่านประธาน มันชั้น ๒ เลยนะครับ ผมจึงบอกว่าล าพังแค่มี 
วรรคหนึ่งนี้ก็สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างดีอยู่แล้ว และสามารถปราบปรามยาเสพติด 
กระบวนการของการค้ายาเสพติดได้อย่างท่ัวถึงอยู่แล้ว แต่พอใส่อันนี้มา ขออนุญาต  
กราบเรียนท่านประธานเถอะครับ ผมว่าขอให้กรรมาธิการช่วยกันพิจารณาดูให้รอบคอบ 
ท่านอาจจะมองถึงการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานมากเกินไปจนลืมถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ล าพังคนชั่ว ๆ ท่ีช่วยเหลือกับคนชั่วไม่ว่ากันหรอกครับ ขอบพระคุณ 
ท่านประธานครับ 
 
 



๘๖ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)             ชมนภัส ๓๔/๒ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  สมาชิกครับ 
ท่านกรรมาธิการด้วยนะครับ ยังมีอยู่ในบัญชีผมอีกเยอะ ท่านกรรมาธิการ ผมยังไม่ให้อธิบาย
ให้ท่านพิจารณาดูว่าจะถอนวรรคสองได้ไหมครับ เราเสียเวลาเกือบชั่วโมงนะครับมาตรานี้  
ขออนุญาตครับ 
  พลต ารวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์  (ประธานคณะกรรมาธิการ)  :   
ขออนุญาตท่านประธานครับ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการอภิปราย ผมเรียนอย่างนี้ครับว่า 
มาตรานี ้   
   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ผมต้อง
อธิบายซ้ าอีก ผมต้องให้ท่านสมาชิกก่อนในบัญชีผมก่อน แล้วกรรมาธิการชี้แจงทีเดียว 
นะครับ ท่ีผมถามเมื่อกี้เผื่อว่ากรรมาธิการยอม ตัดออก ก็จะได้ไม่ต้องเชิญท่านสมาชิก 
อีกหลายท่านท่ีเข้าบัญชี เราก็มีภารกิจท่ีจะต้องท างานในกฎหมายอื่นอีกนะครับ ดังนั้นผมก็
เชิญตามบัญชีนะครับ ขณะนี้มีท่านเฉลิมชัย เครืองาม 
  พลต ารวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์  (ประธานคณะกรรมาธิการ)  :   
ขออนุญาตท่านประธานครับ ขออนุญาตไม่ใส่แมสก์ (Mask) นะครับ คืออย่างนี้ครับ ผมเรียน
ว่ามาตรานี้มี ท่ีมาท่ีไปอยู่นิดเดียวครับ ก็คือมาจาก พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
มาตรา ๑๑/๔ บอกว่าให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งมีอ านาจตามมาตรา ๑๑/๑ สามารถท่ีจะ
ขอให้บุคคลใดช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าท่ี แล้วให้บุคคลนั้นมีอ านาจช่วยการปฏิบัติงานของ
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ได้ในบทบัญญัติท่ีอยู่ในมาตรา ๑๑/๔ เพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าพนักงาน 
ป.ป.ส. สามารถขอให้บุคคลใดช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าท่ีได้ ก็เห็นว่าคนท่ีไม่อ านวย  
ความสะดวกกับผู้ท่ีจะให้ความช่วยเหลือกับเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. นี้ก็ควรจะมีความผิด
เช่นเดียวกับตัวเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในมาตรา ๑๗๒ เพราะมาตรา ๑๗๒ นั้นเป็นการเอาผิด
กับผู้ท่ีไม่ อยู่หลายไม่นะครับ  คือไม่ให้ถ้อยค า ไม่ส่งบัญชี ไม่ยอมให้มีการตรวจสอบว่าผู้ใดมี
ยาเสพติดในร่างกายหรือไม่ อะไรท านองนี้นะครับ ------------------------------------------------- 
 
                 - ๓๕/๑ 
 



๘๗ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          นงลักษณ์ ๓๕/๑ 
 
ผลประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน และตรวจสอบทรัพย์สินตามกฎหมาย เพราะฉะนั้น 
เมื่อตัวเจ้าพนักงานมีอ านาจอย่างนี้แล้ว แล้วเกิดมีท่านใดท่ีฝ่าฝืนก็ เป็นความผิดมีโทษ  
อันนี้คือวรรคแรกของมาตรา ๑๗๒ ก็เลยเห็นว่าเมื่อวิธีพิจารณาอย่างท่ีผมได้อภิปราย 
เมื่อสักครู่นี้แล้ว ให้สามารถขอความช่วยเหลือกับผู้อื่นในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงาน 
ป.ป.ส. ได้ แล้วคนนั้นไม่ให้ความช่วยเหลือ ก็คือใช้ค าว่า ไม่ให้ความสะดวกแก่ผู้ช่วยเหลือ  
ก็เห็นว่าควรจะเป็นความผิดและมีโทษด้วย อันนี้ก็ เป็นเสียงสะท้อนมาจากผู้ปฏิบัติ 
 จากทาง ป.ป.ส. นะครับ ก็ขอเพิ่มเข้ามา แต่อันนี้ผมได้ปรึกษาหารือกับทางเลขาธิการ  
เมื่อสักครู่นี้นะครับว่ายังมีความจ าเป็นอยู่ไหม ก็เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นครับ ขออนุญาตตัด 
หรือว่าถอนเอาวรรคสองออกครับ จะได้ไม่เสียเวลาอธิปรายครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ขอบคุณ
มากนะครับ คงไม่ต้องอภิปรายแล้ว ขอขอบคุณคณะกรรมาธิการ คือวรรคสองนี้ผมทราบดี
ว่าผู้ท่ีช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานก็คือสายของต ารวจ หรือเจ้าหน้าท่ี  
เสร็จแล้วก็ไปใส่องค์ประกอบอีกว่าคนใดไม่ให้ความสะดวกแก่ผู้ท่ีไปเป็นสาย ก็เป็นความผิด 
ไม่ใช่ความผิดธรรมดา ความผิดระวางโทษจ าคุก ซึ่งผมคิดว่าคนเหล่านั้นควรจะมีมาตรการ
อย่างอื่นท่ีจะไปจัดการต่อนะครับ ขอขอบคุณท่ีถอนนะครับ มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง ไม่ต้อง
อภิปรายแล้วนะครับอีก ๕-๖ ท่าน ตกลงไม่มีท่านใดติดใจแล้วนะครับ กรรมาธิการถอนไป 
นะครับ มาตรา ๑๗๒ วรรคสองตัดออกนะครับ เชิญเลขาธิการต่อครับ 
  นายนัฑ ผาสุข (รองเลขาธิการรัฐสภา ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขาธิการรัฐสภา)  :  
มาตรา ๑๗๓ ไม่มีการแก้ไข ลักษณะสิทธิ บทก าหนดโทษ ส าหรับความผิดต่อต าแหน่ง 
หน้าท่ีราชการ ไม่มีการแก้ไข มาตรา ๑๗๔ ถึงมาตรา ๑๗๕ ไม่มีการแก้ไข มาตรา ๑๗๖  
มีการแก้ไข  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  มาตรา ๑๗๖  
มีการแก้ไขนะครับ เชิญท่านดูบนกระดานนิดหนึ่ง มีผู้อภิปรายเสนอแล้ว มาตรา ๑๗๖ 
๒ ท่าน เอาตรงประเด็นนะครับ เกี่ยวกับการแก้ไข เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองนะครับ 
ท่านมานพ คีรีภูวดล ท่านณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ เชิญครับ  
 



๘๘ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          นงลักษณ์ ๓๕/๒ 
 
  นายมานพ คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียน
ท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม มานพ คีรีภูวดล ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ท่านประธานครับ 
กฎหมายฉบับนี้มีความส าคัญมากนะครับ แล้วก็ท่ีส าคัญก็คือว่ามาตรา ๑๗๖ ผมคิดว่า 
มีความส าคัญเกี่ยวข้องกับพวกเราในห้องประชุมนี้นะครับ ผมจึงขออภิปราย ซึ่งจริง ๆ แล้ว
ผมก็เห็นด้วยกับกรรมาธิการนะครับ ได้ตัดค าว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อันนี้ผมก็เห็นด้วย แต่ผมก็มีค าถามต่อนะครับ และผม  
ก็เห็นด้วยกับกรรมาธิการนะครับท่ีเพิ่มโทษเป็น ๓ เท่า ประเด็นค าถามของผมอย่างนี้ครับ 
เนื่องจากว่ายาเสพติดผู้ท่ีมาเกี่ยวข้องมันไม่ใช่เฉพาะคนชั้นล่างเท่านั้นนะครับ มีทุกกลุ่ม  
ไม่ว่าคนรวย คนจน ชนชั้นกลาง ผู้มีอ านาจ ผู้ถือกฎหมาย เกี่ยวข้องในทุกกระบวนการ ค าว่า 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตรงนี้ผมคิดว่ามีความส าคัญ และท่านกรรมาธิการจะต้องชี้แจง
ให้เห็นว่ามันครอบคลุมถึงระดับไหน และเกี่ยวข้องกับผู้คนตรงไหนบ้าง กฎหมายท่ีท่านได้  
พูดถึงว่านิยามความหมายของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองนี้  มันไปถึงขนาดไหน  
ผมยกตัวอย่างในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี้  ผู้ช่วย ส.ส. ๘ คนนี้ถือว่ า 
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองไหม เพราะว่าก็เป็นผู้ท่ีได้รับค่าตอบแทนจากรัฐสภาและ 
มีกิจกรรมมีงานท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในส่วนของฝ่ายบริหาร อันนี้ยิ่งมีความจ าเป็นท่ีท่านจะต้องอธิบายให้เกิดความชัดเจนครับ  
  
                 - ๓๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                          จิตตานันท์ ๓๖/๑ 
 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตั้งแต่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรี หรือต าแหน่งท่ี
เป็นท่ีปรึกษารัฐมนตรี หรือต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องท่ีไปช่วยงานรัฐมนตรีท่ีเป็นพนักงาน 
ทางการเมืองเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองไหม บ่อยครั้งครับท่านประธาน
เราก็จะเห็นว่าผู้ท่ีมีต าแหน่งเหล่านี้มักจะเป็นข่าว มักจะเป็นประเด็น มักจะเป็นข้อค าถาม  
ต่อพี่น้องประชาชนว่าคนท่ีมีอ านาจมีส่วนเกี่ยวข้องจึงท าให้ยาเสพติดยังมีอยู่เยอะในสังคม  
นะครับ เพราะฉะนั้นค าถามท่ีอยากจะเรียนถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจ แล้วเพื่อท่ีจะได้
สื่อสารกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้เข้าใจว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตรงนี้อยากขอให้
กรรมาธิการช่วยอธิบายความหมายด้วยนะครับ แล้วก็ท่านได้อ้างอิงถึงบทบัญญัติ  
ข้อกฎหมายในบทบัญญัติในมาตราไหนบ้าง หรือกฎหมายอะไรท่ีเกี่ยวข้องบ้าง ขอบคุณ 
มากครับท่านประธาน 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  มีท่านณัฐชา  
อีกคนหนึ่ง ประเด็นเดียวกันไม่ใช่หรือครับ เอาส้ัน ๆ นะครับ ขอบคุณครับ 
  นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร)  :  
ท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพครับ ผม ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล จากชาวบางขุนเทียน ในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับ  
ขออภิปรายลักษณะท่ี ๑๐ บทลงโทษส าหรับความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการนะครับ  
ซึ่งทางคณะกรรมาธิการได้พิจารณาในมาตรา ๑๗๖ โดยตัดค าว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ออกนั้น แล้วใส่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เข้าไปแทนนะครับ ผมอยากให้
บันทึกในท่ีประชุมนี้ไว้ว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท่ีว่านั้นตามรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ บัญญัติว่า ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง หมายความว่า นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ข้าราชการนอกเหนือจากข้อ ๑ และข้อ ๒ ท่ีด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง 
และยังมีวงเล็บอื่น ๆ ต่อไปถึง (๙) นะครับ แล้วก็ยังมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องใน ๓ ฉบับด้วยกัน 
ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการการเมืองฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่าต าแหน่งเหล่านี้ต้องรวมไปถึง ๑๓ ต าแหน่ง 



๙๐ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)                          จิตตานันท์ ๓๖/๒ 
 
พ่วงด้วยนะครับ นั่นก็คือที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ท่ีปรึกษารัฐมนตรี เลขานุการ และต าแหน่ง
อื่น ๆ ท่ีประกอบนะครับ แต่ในส่วนนี้ผมคิดว่าในข้อนี้มันระบุเรื่องของการเพิ่มโทษจาก  
 ๒ เท่า กรรมาธิการได้แก้เป็น ๓ เท่า ควรท่ีจะต้องมีผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง เพราะสังเกตได้ว่าในหลาย ๆ ครั้งผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องจะด าเนินการแทน  
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและใช้ต าแหน่งเข้าแทรกแซงในหลายคดีท่ีเกิดขึ้น จับได้ก็ดี  
จับไม่ได้ก็ดี มันมีเกิดขึ้นแล้วนะครับ ในเรื่องต าแหน่งก็มีข้อซักถามดังกล่าวคล้าย ๆ กับทาง 
ส.ส. มานพ คีรีภูวดล ท่ีพูดไปสักครู่นะครับ แต่ว่ามีค าถามต่อเนื่องด้วยถ้อยค าท่ีว่า 
ในมาตรา ๑๗๖ เขียนว่า หรือกรรมการองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ผู้ใดกระท าความผิด
ร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ถ้าหากว่าระบุไปให้ชัดว่าท้ังในและต่างประเทศ ส าหรับผู้ด ารง
ต าแหน่งเหล่านี้ระบุไปให้ชัดจะได้ไม่ต้องตีความกันอีกว่าถ้าเกิดท้ังในและต่างประเทศ 
ต้องระวางโทษ เปลี่ยนจาก ๒ เท่าเป็น ๓ เท่า อันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับท่ีก าหนดไว้
ส าหรับความผิดนั้น นี่คือเป็นค าถามท่ีให้ทางคณะกรรมาธิการได้ตอบและบันทึกไว้ 
ในท่ีประชุมแห่งนี้ว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้หรือไม่  
 ส่วนประเด็นท่ี ๒ การกระท าความผิดนั้นท้ังในและต่างประเทศจะสามารถระบุได้หรือไม่ 
นะครับ ขอบคุณครับ ท่านประธานครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญ
กรรมาธิการชี้แจงครับ 
  นางสาวนริศรา แดงไผ่ (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตท่านประธานค่ะ  
ขออนุญาตเรียนชี้แจงค่ะ 
  นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สุพรรณบุรี)  :   
ท่านประธานครับ ขออีกท่านหนึ่งครับ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ฟัง 
ท่านณัฐวุฒิก่อนนะครับ เชิญครับ เผื่อมีค าถาม  
 
                 - ๓๗/๑ 
 



๙๑ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      สาริศา ๓๗/๑ 
 
  นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สุพรรณบุรี)  :  
กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาท่ีเคารพ กระผม ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับ ในมาตรา ๑๗๖ นี้นะครับ กระผมเห็นด้วย
เป็นอย่างยิ่งนะครับท่ีท่านตัดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาออก และใช้  
ค าว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เพราะมันครอบคลุมมากกว่าครับ ครอบคลุม 
ท้ังนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา รวมไปถึงกฎหมาย 
อีก ๒ ฉบับครับ ข้าราชการการเมืองในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองกับ
ข้าราชการการเมืองว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา ซึ่งมันครอบคลุมทุกด้าน แต่พอไปดู
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ตรงนี้ล่ะครับท่านประธานครับ รวมท้ังพนักงาน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผมถามท่านประธานผ่านไปยังท่านกรรมาธิการครับ ท่านท าไม
ไม่ใช้ค าว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นครับ เพราะมันครอบคลุมมากกว่าครับ 
มากกว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้น เขามีท่ีปรึกษาประธานสภา 
เลขาธิการสภา เลขานุการนายกรัฐมนตรี เหล่านี้เป็นต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นท้ังหมด  
ผมถามท่านประธานครับ ท าไมไม่บัญญัติให้ครอบคลุมไปเช่นเดียวกับข้าราชการการเมือง
ระดับประเทศครับ ขอบพระคุณท่านประธานครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  กรรมาธิการ
คงต้องชี้แจงท้ัง ๒ ประเด็นนะครับ เชิญครับ 
  นางสาวนริศรา แดงไผ่ (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตท่านประธาน ขออนุญาต
เรียนชี้แจงค่ะ ตามร่างมาตรา ๑๗๖ เดิมท่ีก าหนดค าว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 
สมาชิกวุฒิสภานั้น เนื่องจากว่าในพระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปราม  
ยาเสพติด ตามมาตรา ๑๐ ได้ก าหนดใช้ค าว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งก็ 
ขยายความให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ดังนั้น  
ในการใช้ค าในตอนแรกตามร่างมาตรา ๑๗๖ เดิม จึงใช้ค าว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภา อย่างไรก็ตามพอในการพิจารณาในชั้นของกรรมาธิการเห็นมีผู้เสนอว่า
ควรท่ีจะก าหนดถ้อยค าท่ีให้กว้างขวางให้ครอบคลุมมากกว่านี้ยิ่งขึ้น แล้วก็มีการยกค าว่า  
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองขึ้นมา ซึ่งในการตรวจสอบก็จะพบว่าในตั วพระราชบัญญัติ 



๙๒ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      สาริศา ๓๗/๒ 
 
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ ก็มีการก าหนดในกรณี ท่ี เขียนว่า  
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองไว้ด้วยเหมือนกัน ในขณะเดียวกันก็มาตรวจสอบในตัวกฎหมาย 
คือตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริต 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ ก็ให้นิยามค าว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหมายความว่า นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจาก (๑) และ 
(๒) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทางการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา นอกจากนี้ก็มาดูในอนุมาตราย่อยท่ีโยงไปถึง
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทางการเมือง คือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
การเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้ข้าราชการการเมืองก็ได้แก่ บุคคลซึ่งรับราชการในต าแหน่ง
ข้าราชการการเมืองก็ ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
รัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการทบวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง รัฐมนตรี
ช่วยว่าการทบวง ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ท่ีปรึกษารัฐมนตรี  
และท่ีปรึกษารัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี รองโฆษกประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีประจ า
นายกรัฐมนตรีประจ าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนรี ว่าการกระทรวง 
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง ผู้ช่วยเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการทบวง อันนี้ค าอธิบายข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ก็ระบุข้าราชการฝ่ายการเมืองก็หมายถึงข้าราชการรัฐสภา ------------------------ 
 
                 - ๓๘/๑ 
 
 
 
 



๙๓ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)             นววันท์ ๓๘/๑ 
 
ซึ่งรับต าแหน่งทางการเมืองของรัฐสภาตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๔ ก็ได้แก่ ท่ีปรึกษาประธาน
รัฐสภา ท่ีปรึกษารองประธานรัฐสภา ท่ีปรึกษาท้ังหมดค่ะ ไม่ว่าจะเป็นประธานรัฐสภา 
รองประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้ แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา รองประธาน  
สภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงโฆษก
ประธานสภาผู้แทนราษฎร โฆษกประธานวุฒิสภา โฆษกผู้น าฝ่ายค้าน แล้วก็เลขานุการต่าง ๆ 
ของประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร แล้วก็
ผู้ช่วยเลขานุการของประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภาและผู้น าฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร ท้ังหมดนี้จะอยู่ในนิยามของค าว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ตามกฎหมายท่ีได้กล่าวมาแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นจะเป็นค าท่ีกว้าง  
   ส่วนในกรณีท่ีไม่ได้แก้ไขในเรื่องของสมาชิกท้องถิ่นตรงนี้ เพราะว่าไม่มีค า 
ในกฎหมายท่ีเขียนระบุชัดเจนท่ีจะให้ครอบคลุมท้ังหมด จึงเขียนระบุว่าเป็นสมาชิก 
สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น อันนี้คือให้เข้าใจได้ค่ะว่าถ้าเป็นอยู่ในสภาท้องถิ่นหรือเป็น
ผู้บริหารของท้องถิ่นก็จะได้รับผลกระทบถ้ามีการกระท าความผิดตามกฎหมายนี้ ซึ่งก็คือ
จะต้องระวางโทษเป็น ๓ เท่าค่ะ ขอบคุณค่ะ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  สรุปแล้ว 
แก้แล้วกว้างมากขึ้นนะครับ 
  นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สุพรรณบุรี)  :   
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ขออนุญาตรบกวนเวลาอีกสักครู่เดียวครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญครับ 
  นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สุพรรณบุรี)  :  ผม 
ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา 
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับ เมื่อสักครู่ท่านกรรมาธิการกรุณาชี้แจงว่าไม่มีค านิยามเกี่ยวกับ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ท่านประธานครับ ดูประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นนะครับ เขามีให้ค านิยามข้าราชการการเมืองท้องถิ่นหมายถึงข้าราชการการเมือง  



๙๔ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)             นววันท์ ๓๘/๒ 
 
ท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภานี่ล่ะครับ  
เลขานุการสภาได้รับการแต่งตั้ง ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยนะครับ และผมเชื่อว่า  
ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.  
เหล่านี้นะครับมีต าแหน่งข้าราชการการเมืองท้องถิ่นท้ังสิ้น ฉะนั้นเพื่อความครบสมบูรณ์ 
ในกฎหมายส าคัญฉบับนี้ ผมเรียนท่านประธานครับว่ากรุณาแก้ไขให้ครบถ้วนเพราะว่า  
ยาเสพติดนั้นไม่ใช่เฉพาะระดับชาติเท่านั้นนะครับ ระดับท้องถิ่นก็มีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง 
ในการท่ีจะน ากฎหมายฉบับนี้ไปใช้ครับ ขอบพระคุณท่านประธานครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  มีอีก  
๒ ท่านครับ  
  นายนิคม บุญวิ เศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ) :   
ท่านประธานครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เดี๋ยวขอ
ตามคิวก่อนนะครับ 
  นายนิคม บุญวิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ท่านประธานครับ กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผม นายนิคม บุญวิเศษ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ครับ ก าลัง
จะเอ่ยชื่อท่านนะครับ 
  นายนิคม บุญวิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับ กระผม นายนิคม บุญวิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  แล้วก็ 
ตามด้วยท่านประสงค์ บูรณ์พงศ์ นะครับ ท่านนิคมเชิญเลยครับ 
  นายนิคม บุญวิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ในฐานะ
สมาชิกรัฐสภาครับ ในมาตรา ๑๗๖ นี้นะครับกระผมเห็นด้วยครับ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การและหน่วยงานของรัฐ เพียงแต่ว่าผมอยากจะเรียนถามเพื่อให้ 



๙๕ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)             นววันท์ ๓๘/๓ 
 
เกิดความชัดเจนเพื่อบันทึกไว้ในรัฐสภาแห่งนี้นะครับ ผมอยากเรียนถามว่าพนักงานองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ รวมไปถึงตุลาการ อัยการ ศาล องค์กรอิสระด้วยหรือไม่ ผมไม่แน่ใจว่า 
รวมไปถึงตรงนั้นด้วยหรือไม่ ผมอยากจะถาม แล้วก็อยากจะให้ท่านกรรมาธิการช่วยตอบ 
เพ่ือบันทึกไว้ในท่ีประชุมแห่งนี้ด้วยครับ กราบขอบพระคุณมากครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ต่อไป 
ท่านประสงค์ บูรณ์พงศ์ ครับ เชิญครับ 
  นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผม ประสงค์ บูรณ์พงศ์ บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย  
ในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ในมาตรานี้กระผมขอเรียนปรึกษา  
ในแนวทางท่ีว่าอะไรคือนักการเมือง ผมขอแก้ไขว่าไม่ใช่นักการเมือง ใช้ค าว่า ผู้มีอ านาจ 
ทางการเมืองก็แล้วกันนะครับ เพราะผู้เข้ามามีอ านาจทางการเมืองหมายความว่าผู้ท่ีเข้ามา  
ใช้คนใช้เงินได้ เพราะฉะนั้นหลาย ๆ ท่านท่ีเข้ามาในกลุ่มนักการเมืองนี้ไม่ใช่เฉพาะสมาชิก
สภาหรือวุฒิสภาท่ีมาจากเลือกตั้ง -------------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๓๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      บุศกร ๓๙/๑ 
 
ในประเภทท่ี ๑ มาจากเลือกเลือก ประเภทท่ี ๒ มีอ านาจทางกฎหมายในระบบราชการ  
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ผู้มีอ านาจทางการเงิน ผู้อ านาจทางกฎหมาย ผู้มีอ านาจ 
ทางอาวุธ เหล่านี้เป็นผู้มีอ านาจทางการเมืองครับ ประเภทท่ี ๓ ประเภทท่ียึดอ านาจเขามา 
ก็มีอ านาจทางการเมือง เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้กระผมขอกล่าวกว้าง ๆ ว่าน่าจะใช้ผู้มีอ านาจ
ทางการเมืองการปกครองครับจึงจะครบสมบูรณ์ เพราะหลาย ๆ ครั้งท่ีเกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดจาก 
นักเลือกตั้งหรือผู้ท่ีมาจากเลือกตั้ง ก็รวมหัวกันท้ังนั้น ไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้ง พ่อค้า นายทุน 
ข้าราชการประจ า จึงเกิดการฉ้อฉล คอร์รัปชันได้ ในขณะนี้บ้านเมืองมีการปกครองท่ีอ้างว่า 
แบบประชาธิปไตย แต่ปรากฏว่าสถานะของข้าราชการท่ีมีอ านาจ ข้าราชการมี ๒ แบบ 
นะครับ ท่ีมีอ านาจกับไม่มีอ านาจ ท่ีมีอ านาจทางการเงิน มีอ านาจทางกฎหมาย มีอ านาจ  
ทางอาวุธ กับผู้ท่ีไม่มีอ านาจ ผู้ไม่มีอ านาจเหล่านั้น เช่น หมอ ศึกษา เกษตร เราจะเห็นว่า  
ผู้มีอ านาจทางอาวุธ ทางกฎหมายพวกนี้ส าคัญครับ ซ่อนเร้นอยู่ เพราะฉะนั้นจึงกราบเรียนว่า
ต้องคิดให้ดี ๆ ในเรื่องนี้ว่าผู้มีอ านาจการเมืองส าคัญจะใช้ว่าการเมืองอย่างเดียวคง  
ไม่พอหรอกครับ ขณะนี้ศึกษาดูนะครับว่าในแต่ละแห่ง แต่ละจังหวัดนั้น การฉ้อฉลท้ัง ๆ  
ท่ีมี ส.ส. มีอะไรเหล่านี้ แต่ว่าใครคือมีอ านาจอย่างแท้จริงในการท่ีจะเกิดการฉ้อฉลได้  
ท่านประธานครับ ผมขอเสนอว่าน่าจะใช้ประโยคท่ีละเอียด และลึกซึ้งกว่านั้นครับ
ขอบพระคุณครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญ
กรรมาธิการชี้แจงครับ  
   นางสาวนริศรา แดงไผ่ (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตเรียนชี้แจงประเด็น 
เรื่องของศาลนะคะ ในกรณีของศาลก็คือจะเข้าเป็นเจ้าพนักงาน กรรมการองค์กรต่าง ๆ  
ตามรัฐธรรมนูญค่ะ เพราะว่าศาลจะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ก็จะอยู่ในร่างมาตรา ๑๑๖  
นี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  กรรมาธิการ 
ก็ได้อธิบายแล้วนะครับ คืออยากจะเรียนว่ามันมีประเด็นอยู่ว่าจะเห็นชอบตามท่ีกรรมาธิการ
แก้ไขหรือไม่เท่านั้นนะครับ เมื่อกรรมาธิการไม่ได้แก้ไขตามท่ีท่านเพิ่มเติมก็ต้องถือมติตามท่ี  
 



๙๗ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      บุศกร ๓๙/๒ 
 
ปรากฏอยู่นะครับว่าท่านจะเห็นชอบกับการแก้ไขของกรรมาธิการหรือไม่ ผมขอตรวจสอบ
องค์ประชุมก่อนนะครับ 
  (ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา มีสัญญาณ 
ให้สมาชิกท่ีมาประชุมทราบก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุม)  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เป็นขั้นตอน
การตรวจสอบองค์ประชุมนะครับ ก่อนท่ีจะลงมติในมาตรา ๑๗๖ ซึ่งกรรมาธิการมีการแก้ไข 
๒ จุดนะครับ จุดแรกคือเปลี่ยนต าแหน่งของประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ให้กว้างขึ้นเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง แล้วก็ระวางโทษ ๒ ก็เปลี่ยนเป็น ๓ เท่านะครับ 
เชิญท่านสมาชิกแสดงตนก่อนท่ีจะลงมตินะครับ  
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เป็นขั้นตอน
การตรวจสอบองค์ประชุมนะครับ เชิญท่านสมาชิกแสดงตนนะครับ ผ่านจากมาตรานี้แล้ว  
ก็เหลืออีกมาตราเดียวนะครับ แล้วก็จะเป็นการลงมติว่าจะเห็นชอบด้วยกับประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติดและพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... หรือไม่ 
ผมขออนุญาตด าเนินการไปจนจบอีกมาตราหนึ่งนะครับ อันนี้มาตรา ๑๗๖ นะครับ  
มีท่านก าลังเดินเข้ามานะครับ ท่านกรุณากดปุ่มแสดงตนนะครับ ขอทราบองค์ประชุมครับ  
องค์ประชุมขณะนี้ ๓๗๘ ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ  
 
                 - ๔๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 

















































๙๘ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)             ภัชภิชา ๔๐/๑ 
 
   ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ต่อไป 
 
ผมขอถามมติ ในมาตรา ๑๗๖ นะครับ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการแก้ ไขของ
คณะกรรมาธิการ กดปุ่ม เห็นด้วย สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการ หรือ 
เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ท่านใดประสงค์งดออกเสียง กดปุ่ม  
งดออกเสียง ครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  มีท่านใด 
ยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับ ลงคะแนนกันครบถ้วนแล้วนะครับ มี ท่านใดไหมครับ  
ปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ จ านวนผู้ลงมติ ๓๗๙ ท่าน เห็นด้วย ๓๖๗ ท่าน  
ไม่เห็นด้วย ๓ ท่าน งดออกเสียง ๗ ท่าน ไม่ลงคะแนนเสียง ๒ ท่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๙๙ 
 

 
ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)             ภัชภิชา ๔๐/๒ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญ
เลขาธิการต่อครับ 
  นางพรพิศ เพชรเจริญ (เลขาธิการรัฐสภา)  :  ลักษณะ ๑๑ บทก าหนดโทษ
เกี่ยวกับการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ไม่มีการแก้ไข มาตรา ๑๗๗ ถึงมาตรา ๑๘๐  
ไม่มีการแก้ไข ลักษณะ ๑๒ การบังคับโทษปรับ ไม่มีการแก้ไข มาตรา ๑๘๑ ไม่มีการแก้ไข 
มาตรา ๑๘๒ มีการแก้ไข 
  ศาสตราจารย์พิ เศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :   
มาตรา ๑๘๒ มีการแก้ไขนะครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายไหมครับ  
  (ไม่มีสมาชิกขออภิปราย) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ไม่มีนะครับ   
ผมจะขอถามมติเลยนะครับ ก่อนจะลงมติ ผมตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับ  
  (ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา มีสัญญาณ 
ให้สมาชิกท่ีมาประชุมทราบก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุมและกดปุ่มแสดงตน) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  มีท่านใด  
ยังไม่ได้แสดงตนไหมครับ ผมขอทราบผลองค์ประชุมขณะนี้ครับ จ านวนผู้เข้าประชุม  
๓๖๙ ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๑๐๐ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)             ภัชภิชา ๔๐/๓ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ต่อไปผมขอ
ถามมติในมาตรา ๑๘๒ ท่านใดเห็นด้วยกับกรรมาธิการ กดปุ่ม เห็นด้วย ท่านไม่เห็นด้วยกับท่ี
กรรมาธิการแก้ไข กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ท่านใดงดออกเสียง กดปุ่ม งดออกเสียง มีท่านใด  
ยังไม่ได้ลงมติไหมครับ ลงมติกันครบถ้วนแล้วนะครับ ขอทราบผลครับ จ านวนผู้ลงมติ ๓๙๔ 
ท่าน เห็นด้วย ๓๘๖ ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๒ ท่าน  
                 - ๔๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๑๐๑ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          ศิริลักษณ์ ๔๑/๑ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เป็นอันว่า 
ท่ีประชุมเห็นชอบด้วยกรรมาธิการท่ีมีการแก้ไข เชิญท่านเลขาธิการต่อครับ  
   นางพรพิศ เพชรเจริญ (เลขาธิการรัฐสภา)  :  อัตราค่าธรรมเนียม ไม่มี 
การแก้ไข  
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  อัตรา
ค่าธรรมเนียม ไม่มีการแก้ไขนะครับ เป็นอันว่าท่ีประชุมได้พิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา  
จนจบร่างแล้วนะครับ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาท้ังร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งตามข้อบังคับ 
ข้อ ๑๐๘ ประกอบข้อ ๙๗ ซึ่งสมาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าได้ แต่จะขอแก้ไขเพิ่มเติม
เนื้อความใดไม่ได้ นอกจากเนื้อความท่ีเห็นว่ายังขัดแย้งอยู่ มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข
ถ้อยค าหรือไม่ครับ  
  (ไม่มีสมาชิกขอแก้ไข) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ไม่มีนะครับ 
เป็นอันจบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด และ  
ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดในวาระท่ี ๒ ครับ  
   ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๓ ผมกราบเรียนเชิญท่านประธานรัฐสภา
ด าเนินการต่อครับ ท่านประธานรัฐสภาบอกให้ผมด าเนินการต่อนะครับ 
  ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๓ โดยไม่มีการอภิปราย ตามข้อบังคับ  
ข้อ ๑๐๘ ประกอบข้อ ๙๘ ผมจะขอมติจากท่ีประชุมว่าจะเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ 
ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. และร่างประมวลกฎหมายยาเสพหรือไม่ ก่อนลงมติ 
ผมขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับ  
  (ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา มีสัญญาณ 
ให้สมาชิกท่ีมาประชุมทราบก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุม) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เป็นการ
ตรวจสอบองค์ประชุม ท่านสมาชิกใช้สิทธิแสดงตนนะครับ โปรดเสียบบัตรและกดปุ่ม  
แสดงตน เนื่องจากเป็นการลงมติในวาระท่ี ๓ ผมรอท่านแสดงตนให้เรียบร้อยนะครับ  
 



๑๐๒ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          ศิริลักษณ์ ๔๑/๒ 
 
  นายมานพ คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ท่านประธานครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เชิญครับ  
  นายมานพ คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ท่านประธานครับ ผม มานพ คีรีภูวดล สมาชิกรัฐสภา กฎหมายฉบับนี้มีความส าคัญ 
นะครับ แล้วก็ผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานรอคอยเพื่อท่ีจะแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติด 
ท่านประธานครับ เมื่อสักครู่องค์ประชุมมี ๓๖๙ ท่าน เสียวมากเลยนะครับว่ากฎหมายนี้ 
จะมีปัญหา แล้วก็เป็นประเด็นเรื่องขององค์ประชุมนะครับ ขอให้ท่านประธานได้กรุณา 
เรียกสมาชิกรัฐสภาเข้ามาเพื่อท่ีจะท าหน้าท่ีในการท ากฎหมายฉบับนี้ให้ผ่านครับ ขอบคุณ
มากครับท่านประธานครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  อย่างท่ี 
ผมเรียนแล้ว ตอนนี้เป็นมาตราส าคัญท่ีจะเห็นชอบร่างประมวลกฎหมายนะครับ ผมกดออด
ให้มากันถ้วนหน้านะครับ ท่านสมาชิกกรุณาเสียบบัตรลงคะแนนและกดปุ่มแสดงตนนะครับ  
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เป็นการ 
ลงมติในวาระท่ี ๓ นะครับ ขอทราบองค์ประชุมครับ จ านวนผู้เข้าประชุม ๔๕๕ ท่านนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๑๐๓ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          ศิริลักษณ์ ๔๑/๓ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ต่อไป 
ผมขอถามมติว่าท่านเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด 
พ.ศ. …. และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดหรือไม่นะครับ ถ้าท่านเห็นชอบ กดปุ่ม เห็นด้วย 
ถ้าท่านไม่เห็นชอบ กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ท่านผู้ใดประสงค์งดออกเสียง กดปุ่ม งดออกเสียง 
เชิญท่านสมาชิกลงมติได้ครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ท่านสมาชิก
ลงมติกันครบถ้วนแล้วนะครับ ผมขอทราบผลครับ มตินะครับ จ านวนผู้ลงมติ ๔๖๙ ท่าน  
มีมติเห็นด้วย ๔๖๗ ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๒ ท่าน 
 
                 - ๔๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๑๐๔ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีหนึ่ง)       รัตนา ๔๒/๑ 
 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  เป็นอันว่า 
ท่ีประชุมนี้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... 
และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ในวาระท่ี ๓ นะครับ เป็นอันจบการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมาย  
ยาเสพติดแล้วนะครับ  
  ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กราบเรียนเชิญท่านประธานรัฐสภาครับ 
  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   
ท่านประธานครับ ขออภัยครับ ผม พิสิฐ ลี้อาธรรมครับ เมื่อสักครู่ผมลืมกดนะครับ เห็นด้วย
ครับ 
  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย (รองประธานรัฐสภา)  :  ครับ เติมไป
นะครับเจ้าหน้าท่ี 
  นางสาวสกุณา สาระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สกลนคร)  :  สกุณา 
สาระนันท์ ๓๗๐ เห็นด้วยค่ะ 
  นายพีระเพชร ศิริกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กาฬสินธุ์)  :  ท่านประธาน
ครับ ผม พีระเพชร ศิริกุล ๒๕๒ เห็นด้วยครับ 
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้กลับมา
ขึ้นบัลลังก์เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  เติมไม่ได้นะครับ แต่ว่าจะให้เจ้าหน้าท่ี
บันทึกทุกท่านนะครับ สมาชิกท่ีเคารพครับ เนื่องจากปรากฏว่ามีข้อสังเกตของกรรมาธิการ
ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นจ าเป็นต้องขอความเห็นชอบจากท่านสมาชิกโดยไม่มีการอภิปราย
นะครับว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตกรรมาธิการหรือไม่นะครับ สมาชิกกรุณาลงมติอีกครั้ง 
นะครับ แสดงตนครับ ก่อนจะจบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
  (นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มีสัญญาณให้สมาชิกท่ีมาประชุมทราบ
ก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ) 
 



๑๐๕ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       รัตนา ๔๒/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  กรุณากดบัตรเพื่อแสดงตนตรวจสอบ
องค์ประชุมครับ กรุณาแสดงตนตรวจสอบองค์ประชุมก่อนถามมติข้อสังเกตกรรมาธิการ  
นะครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  พร้อมพอสมควรแล้วนะครับ ปิดการ 
แสดงตนครับ จ านวนผู้เข้าประชุมท่ีแสดงตนในขณะนี้ ๓๙๕ ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































๑๐๖ 
 

ร ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       รัตนา ๔๒/๓ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ขอถามมติท่ีประชุมว่าเห็นชอบ
ข้อสังเกตกรรมาธิการหรือไม่ ถ้าเห็นชอบก็ กดปุ่ม เห็นด้วย ถ้าไม่เห็นชอบ กดปุ่ม 
 ไม่เห็นด้วย ผู้ใดเห็นควรงดออกเสียง กดปุ่ม งดออกเสียง ขอเชิญลงมติครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา)  :  ท่านสมาชิกพร้อมนะครับ ขอปิด 
การลงมติครับ จ านวนผู้ลงมติ ๔๑๕ ท่านนะครับ เห็นด้วย ๔๐๙ ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี  
งดออกเสียง ๓ ท่าน ไม่ลงคะแนนเสียง ๓ ท่านครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     (มีต่อเล่ม ๓) 




















































